



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. พต.เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์...	มติชน
2. บิ๊กตูขึ้นมีน'สมศักดิ์' เจอกันที่สุโขทัย 'วิชญ์'โยนพรรค โทรเรียกสมาชิก	ไทยรัฐ
3. ใช้อำนาจพรั้าเพื่อ-ไม้หลักปักเลนมาร์คเดือน'ม.44' แจก'แต้มต่อ'พรรคใหม่...	มติชน
4. ทันท์บนแม่ค้าซีฟู้ดขอโทษมือละ7.3พัน นายกฯแจกที่ดิน14จว.3มค.เคาะคนจนเฟส2	มติชน
5. สก๊ิปหน้า1: ศูนย์มาบเอื้องชลบุรีด้านอรหันต์ผู้ว่า?	ไทยรัฐ
6. ภาพข่าว: เกษตรอินทรีย์	สยามรัฐ
7. คอลัมน์ ข่าวสั้น: โครงการบางระกำโมเดล 60	สยามรัฐ
8. รัฐถกเอกชนภาคเหนือเร่งลงทุนเมกะโปรเจก	กรุงเทพธุรกิจ
9. "บิ๊กตู"สัญญาพิษณุโลก "หยอกไก"ไม่ต้องกลัวคสช.	ผู้จัดการรายวัน
10. ชะลอรถไฟความเร็วสูง กทม.-เชียงใหม่	โพสต์ทูเดย์
11. คอลัมน์ ดิน-น้ำ-ลม-ป่า: ขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญา	เดลินิวส์
12. สัญจรศึก-คุยกับไก'บิ๊กตู'โชว์มาร์คอะ'ม.44'เพื่ออภัยปมรีเซ็ตสนช.	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : พด.เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากการมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์

วันที่ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 14534 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ได้นำไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ โดยมีกลไกในการให้ความรู้และคำแนะนำ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เป็นการบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมกับใช้ 3 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. กลยุทธ์ ใช้รูปแบบไฮดรโมเดลโดยภาคเอกชน เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2. กลยุทธ์ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3. กลยุทธ์ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ

นายลักษณ์ กล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่เน้นการทำงานในระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการขับเคลื่อนจากจังหวัด กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการระดับภาคทำหน้าที่บูรณาการในภูมิภาค ทั้งในส่วนของการผลิต เรื่องความรู้ เรื่องโลจิสติกส์ เชื่อมโยงตลาดจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดอื่นๆ หรือจังหวัดเล็กไปจังหวัดใหญ่ มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยง

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ

พด.เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จากการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์



แผนงาน โครงการที่จะต้องรองรับ Agenda และ Function รายละเอียดงบประมาณ ด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการจัดทำโครงการนำร่อง ท่อยอยไปตามลำดับความสำคัญ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระดับภาค เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน สำหรับกลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศได้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ลงสู่พื้นที่ต่อไป

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ขณะนี้ ประสานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี) มีนโยบายให้แต่ละภาคจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคของแต่ละภูมิภาคในการดำเนินการขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย์ และจัดทำแผนบูรณาการแต่ละจังหวัด เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ให้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าภาคเหนือในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : พด.เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากการมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์

วันที่ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 14534 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธาน

โดยการประชุมดังกล่าวทั้ง 2 ครั้ง นั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ รับฟัง
และแลกเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และแสดงสินค้า
เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เป็นการพบปะกันระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ซื้อและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงานดังกล่าว นอกจากรับทราบนโยบายใน
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกร
ที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบนโยบายเกษตรอินทรีย์แล้ว
ยังพบว่าการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวมีความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
สามารถเผยแพร่สินค้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากการพบปะกัน
ระหว่างผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์กับผู้ซื้อ ส่งผลให้เกิดการ
เชื่อมโยงตลาดที่เข้มแข็งขึ้น

บิ๊กตุ๋นขึ้นม้าน้ำ 'สมศักดิ์'

เจอกันที่สุโขทัย 'วิษณุ' โยนพรรค โทรเรียกสมาชิก

"วิษณุ" ได้คำสั่ง ม.44 คลายล็อกไม่ใช่รีเซ็ตหรือเซตซีโร่ แค่จัดระเบียบสมาชิกพรรคซ้ำซ้อนหรือแอบอ้าง ★ มีต่อหน้า 11

บิ๊กตุ๋น ☆ ต่อจากหน้า 1

ไม่เกี่ยวอุ้มพรรคตั้งใหม่อนิมนตรี เหมิน ปชป.-พท. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "อภิสิทธิ์" ละยับใช้อำนาจพร่ำเพรื่ออยากเลื่อนเลือกตั้ง-ล้างบางพรรคเก่าต้องกล้าออกมาตบๆ "เรื่องใคร" ร้องคำสั่ง ทน.คสช. ละเมิดสิทธิเสรีภาพการเมืองใช้อำนาจจัดธน. "สมชัย" เย้ยขงเบ้ง คสช. ซ่อนกลเข้าทางพรรคการเมือง ซ้ำซ้อนเห็นแฟนพันธุ์แท้หมื่นคนร่วมทำไพรมารีโหวตเซตทีมผู้สมัคร ส.ส. ไม่ต้องเปลืองแรง กมธ.หัก กรธ. แก้ว พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ให้ทำโพลได้ พร้อมห้ามพรรคโหวตโน สนข.ผ่านลุย ก.ม.ต่อวิฯ 9 ปี ป.ป.ช. ตั้ง กมธ.สอบประวัติว่าที่ กกต. ใหม่ "นายกฯ" อ่อนคน

เมืองสองแคว หยอตามอยากเลือกตั้งกันหรือยัง ต้องสุโขทัยปิดทองก "สมศักดิ์" เทพสุทิน-แกนนำชุมชน" พรรคการเมืองเก่ายังคงคาหน้าดลุ่ม คสช. ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จพร่ำเพรื่อ ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เอื้อประโยชน์พรรคใหม่ที่สนับสนุนทหาร แอบแฝงรีเซ็ตสมาชิกพรรคเก่าและเตรียมยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่สะอึกโดยไม่ใช้การรีเซ็ตซีโร่ แต่จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของสมาชิกพรรคการเมือง

"วิษณุ" แจงคำสั่ง คสช. ไม่ใช่เซตซีโร่

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 25 ธ.ค. ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 53/2560 เป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองและอาจส่งผลให้โรคแม่ปเลือกตั้งต้องขยับออกไปว่า ไม่ใช่การรีเซ็ตหรือเซตซีโร่ อธิบายไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับ เพราะของเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขระบุเอาไว้ว่า พรรคต้องยืนยันเรื่องสมาชิก คนไม่ทราบเจตนาของเขาที่ออกมาบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแล้วแต่จะมองกัน แต่เจตนาของ คสช. ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพราะมองว่าที่ผ่านมามีหลายคนเป็นสมาชิกหลายพรรค บางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นสมาชิก บางทีมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปล่าลายเซ็นมาโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก หรือบางคนเป็นสมาชิกจริงแต่ระยะเวลานานจนคิดว่าพรรคคัดชื่อออกไปแล้วเราจึงต้องการให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบสมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกเป็นคนยืนยันมาที่พรรค แต่ถ้าไม่ยืนยันก็ให้อยู่เฉยๆ พอพ้นเวลา 1 เดือนจะพ้นจากสมาชิกไปเอง

ปีควุ่นไม่เอื้อประโยชน์พรรคใหม่

นายวิษณุกล่าวว่ายืนยันไม่ใช้การเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใหม่ เพราะเขาต้องทำเรื่องสมาชิกเหมือนกันแต่จะง่ายกว่าคือเริ่มนับจากศูนย์ตั้งแต่ไม่มีสมาชิกที่ค้างสต็อกไว้แต่ขณะเดียวกันก็ลำบากเพราะไม่ทราบว่ามีสมาชิกเป็นสมาชิกของพรรคอื่นอยู่หรือไม่ เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2550 มีความมุ่งหมายเรื่องของสมาชิกพรรค ไม่ว่าจะใครอยู่

จับเข้าคุก
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกฯ นำคณะผู้นำท้องถิ่น ปิดห้องหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โดยเสนอ 134 โครงการวงเงิน 6.5 พันล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาของจังหวัด ในการประชุมกรม.สัญจรที่ จ.สุโขทัย.



พรรคไหนอย่างไร และมีชื่อซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก บางคนไม่คิดว่าเป็นสมาชิกพรรคก็มี เพราะคิดว่าการที่มานำชื่อไปเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนั้นๆ เพียงคนเดียวแล้วจบแต่ปรากฏว่ายังเป็นสมาชิกอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เขาเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้คือการให้ยืนยันสมาชิกภายใน 30 วัน จะทำไม่ทัน แต่ในความเป็นจริงไม่มีปัญหา เพราะถ้าทันเวลา 30 วันไปแล้วยังสมัครสมาชิกใหม่ได้ ไม่มีปัญหาสามารถยึดออกไปได้ตลอด จะขอขยายเป็นชาติก็ได้ถ้าพรรคใดกลัวว่าสมาชิกจะเหลือน้อย ให้รีบติดต่อทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงเดือนมี.ค.61 ให้สภามหากรรมการของตัวเองไปทางโทรศัพท์ หรือทางออนไลน์ สอบถามกันไป เพื่อให้วันที่ 1 เม.ย.61 จะได้พร้อมทันที

เดินหน้าต่อยื่นตีความก็ไม่สะดุด

เมื่อถามถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่ง คสช. นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นไรทำได้ ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันเป็นสิทธิและถ้ายื่นจริงจะไม่ส่งผลให้คำสั่ง คสช. ต้องสะดุด กระบวนการยังเดินต่อไปได้

"นิติรัฐ" สับกระหนาบสิทธิ ปชช. ขัด รธน.

นายนิติรัฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ได้เตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ที่อาจขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะมองว่าอาจขัดแย้งกับสิทธิของประชาชนที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ไม่ใช่การปลดล็อกพรรคการเมืองเพราะสิทธิของประชาชนในกฎหมายพรรคการเมืองคือให้สมาชิกพรรคยังคงเป็นสมาชิกต่อไปได้ จะพ้นสภาพเมื่อไม่จ่ายค่าบำรุงสมาชิกภายใน 4 ปี แต่ในคำสั่งมาตรา 44 ต้องยืนยันตัวเองและเสียค่าบำรุงพรรคภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 กลายเป็นการกระหนาบสิทธิประชาชน แม้จะมีบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญรองรับอำนาจมาตรา 44 แต่ถ้าอำนาจนี้ขัดแย้งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน อย่างมาตรา 26 แม้ยื่นไปแล้วจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไร ต้องการให้สังคมรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินระหว่างอำนาจ คสช. หรือสิทธิของประชาชนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ อะไรมีศักดิ์และสิทธิเหนือกว่ากัน รัฐธรรมนูญปี 60 ผ่านประชามติจากประชาชน ถ้าผลวินิจฉัยออกมาว่าสิทธิของประชาชนเหนือกว่าอำนาจ คสช. เป็นไปได้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีการลบล้างอำนาจอีก

"มาร์ค" ฉะจะเลื่อน ลด. ก็บอกตรงๆ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในรายการต้องถาม ช่องฟ้าวันใหม่ ถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า 1.เหตุใดผู้มีอำนาจไม่มีความรอบคอบเพียงพอที่จะรู้ว่าแผนการที่วางเป็นขั้นตอนด้วยเหตุด้วยผลคืออะไร กลายเป็นว่าอาจมีความต้องการอะไรบางอย่างแฝงหรือไม่ 2.หากต้องการเลื่อนเลือกตั้ง ทำไมไม่กล้าหาญที่จะบอกอย่างตรงไปตรงมาเพราะเป็นชายชาติทหาร 3.การมีอำนาจเบ็ดเสร็จยังต้องใช้อำนาจให้น้อยที่สุดอย่าใช้พร้าเพื่อ พล.อ. ประยุทธ์เป็นคนพูดเอง แต่ขณะนี้กลายเป็นการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จตามตามใจชอบ 4.อำนาจเบ็ดเสร็จ หากใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอยากให้ระมัดระวังและควยย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการใช้อำนาจโดยขาดความชอบธรรมสุดท้ายผู้ใช้อำนาจจะต้องเผชิญกับอะไร

กล้าจริงประกาศชัดรีเซ็ตพรรคเก่า

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า คำสั่งที่ออกมาอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มที่ตั้งพรรคใหม่หาสมาชิกพรรคได้ 1 เดือนในช่วงเดือน มี.ค. 2561 ส่วนพรรคการเมืองเก่าไม่มีสิทธิทำทรงนี้ เป็นคำถามว่าพรรคการเมืองเก่าสามารถเตรียมการเรื่องสมาชิกพรรคเก่าได้หรือไม่ เพราะยังมีคำสั่ง คสช. ห้ามเคลื่อนไหวพรรคที่ได้รับผลกระทบคือพรรคที่มีสมาชิกอยู่แล้ว โดยเฉพาะพรรคที่มีสมาชิกจำนวนมาก พรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิก 2.8 ล้านคนเศษ ตามว่าการติดต่อกับคนเกือบ 3 ล้านคน เพื่อให้ทำหนังสือยืนยันกลับภายใน 30 วัน โดยที่พรรคถูกห้ามเคลื่อนไหวจะทำได้หรือไม่ นอกจากนี้ ตนยังมองว่าคำสั่งที่ออกมาเป็นการทำลายความผูกพันระหว่างสมาชิกกับพรรคไม่เห็นประโยชน์ในแง่ส่วนรวมและไม่ทราบจุดประสงค์ที่แอบแฝงหากมีความกล้าหาญให้ประกาศมาเลยว่า จะรีเซ็ตพรรคการเมือง ไม่ใช่ทำด้วยวิธีเพิ่มความยุ่งยากเข้ามา และเป็นการไม่ศึกษาระบบรัฐสภาอย่างแท้จริงคิดเพียงเรื่องเฉพาะหน้าด้วยความหวังพรรคการเมืองใหม่เป็นพิเศษ ตนไม่ทราบว่าจะทำไป ด้วยเหตุผลใด

"เรื่องไกร" จ่อร้องเลิกคำสั่ง หน.คสช.

ด้านนายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ที่ให้สมาชิกพรรคการเมืองไปทำหนังสือแจ้งความเป็นสมาชิกพรรคและชำระค่าบำรุงพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองมองว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให้ตนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้ได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ การกระทำ

ของหัวหน้า คสช. จึงอาจเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญการตรวจกฎหมายและแก้กฎหมายต้องเป็นอำนาจของรัฐสภา คสช. ไม่ควรรักษาอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว มายกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง การออกคำสั่งที่ 53/2560 จึงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจวินิจฉัยให้การกระทำของหัวหน้า คสช. ล้มผลได้ จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิร้องตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีคำวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว จะไปยื่นร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เป็นการกระทำละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนหรือไม่ ในวันที่ 27 ธ.ค. เวลา 10.00 น.

"สมชัย" ชี้ช่องพรรคสู้รีเซ็ตสมาชิก

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า กรณีพรรคใหญ่ที่สมาชิกจำนวนมาก เช่น พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีถึง 2 ล้าน 7 แสนคน หรือพรรคเพื่อไทยที่ 1 แสน 3 หมื่นคน ส่งเสียงดังว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เป็นเจตนาของการรีเซ็ตสมาชิกพรรค เพราะเวลาสั้นๆ คงไม่สามารถจัดการทางธุรการให้เรียบร้อยได้ หากพิจารณาจากจำนวนสมาชิกที่เพียงพอสำหรับการมีคุณสมบัติส่งประกวดในการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กฎหมายใหม่จำนวนที่เหมาะสมที่สุด ปลอดภัยที่สุดและจัดการได้ง่ายสุดคือประมาณ 10,000 คน เพราะบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้พรรคที่จะส่ง ส.ส. ในเขตใด ต้องมีตัวแทนในระดับจังหวัด และมีการทำไพรมารีโหวตในจังหวัดนั้นๆ โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 100 คน ดังนั้น จำนวนที่ปลอดภัยป้องกันการถูกร้องเรียนภายหลังในเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ 130 คน x 77 จังหวัด ได้ 10,010 คน หรือประมาณ 10,000 คนเท่านั้น

เขียนขบับ คสช. ช้อนกลเข้าทาง

นายสมชัยกล่าวว่า ท่ามกลางเสียงระอระโวยวายแสดงความไม่พอใจต่อการรีเซ็ตสมาชิกพรรคที่แยกผลของคำสั่ง คสช. 53/2560 ในมุมลึกที่สุดของพรรคการเมืองใหญ่ อาจมีสมุห์อัยการการเมืองหัวเราะเสียงดังว่าทุกอย่างช่างสอดคล้องกับสิ่งที่มุ่งหวัง ช่างไม่เปลืองเรี่ยวแรงตนในการจัดการใดๆ ขอบคุณขงบับแห่ง คสช. จริงๆ

กมธ. แก่ ก.ม. เลือกตั้งให้ทำโพลได้

ที่รัฐสภา นายทวีศักดิ์ สุททวาทิน โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวว่า กมธ. พิจารณาครบแล้วทั้ง 178 มาตรา และในวันที่ 27 ธ.ค. จะสรุปการระดมความคิดเห็นของ

ประชาชนจากเว็บไซต์ช่วงวันที่ 13-27 ธ.ค. ประเด็นสำคัญที่ กมธ.แก้ไขคือมาตรา 74 เรื่องการทำโพลสำรวจความเห็นประชาชน หากดูตามเนื้อหาที่ กรธ. เสนอมาอาจตีความได้ว่าไม่สามารถทำโพลได้ กมธ. จึงแก้ไขให้ทำโพลได้ตามปกติแต่ต้องทำภายใต้หลักวิชาการของสถาบันที่น่าเชื่อถือ และช่วง 7 วันก่อนการเลือกตั้ง ห้ามเผยแพร่ผลโพลเพื่อขึ้นนำ ส่วนการทำเอ็กซิต โพลยังดำเนินการได้ตามปกติแต่ต้องเปิดเผยหลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พลิกกฎใหม่ห้ามพรรค โหวตโน

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ขณะเดียวกัน กมธ.แก้ไขมาตรา 75 เรื่องการลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน (โหวตโน) ที่ กรธ.ระบุสามารถพรรคให้ประชาชนโหวตโนได้แต่ กมธ.ไม่เห็นด้วยแก้ไขเป็นห้ามพรรคโหวตโนในลักษณะรูปแบบที่เป็นกิจลักษณะ แต่หากเป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นตามปกติของประชาชนสามารถทำได้ ขณะที่ประเด็นมาตรา 132 เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป กมธ.ให้คงตามเนื้อหาเดิมที่ กรธ.เสนอมาคือ หากมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งใด หลังวันเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลา 1 ปี ต้องทำคะแนนเลือกตั้งซ่อมมากำหนดเพื่อหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีการเลือกตั้งซ่อม หลังจากวันที่พ้นวันเลือกตั้งทั่วไปแล้ว 1 ปี ไม่ต้องนำคะแนนการเลือกตั้งซ่อม มากำหนดสัดส่วนจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่

สนช.ผ่านฉลุย ก.ม.ต่ออายุ ป.ป.ช.

อีกเรื่อง เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อลงมติวาระ 2 และ 3 วาระ 2. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ดัดแปลงจากการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญคือ การต่ออายุให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน 9 คนดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 9 ปี จากเดิมที่ กรธ.ให้อยู่ในตำแหน่งต่อได้เฉพาะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น และการตัดทิ้งมาตรา 37/1 เรื่องการให้ ป.ป.ช. มีอำนาจจัดตั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โลกโซเชียล ในคดีทุจริตและร่ำรวยผิดปกติภายหลังถูก สนช.อภิปรายท้วงติงอย่างหนัก บรรยายการลงมติรายมาตราวาระ 2 และ 3 เป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากสมาชิก สนช.ลงมติเห็นชอบ 2 ครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 197 ต่อ 1 งงดออกเสียง 7 โดยจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.

ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาเนื้อหาว่าจะมีการตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายมาทบทวนหรือไม่

ตั้ง กมธ.สอบประวัติ 7 ว่าที่ กกต.

ช่วงบ่าย ที่ประชุม สนช.ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธาน ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้สรรหามาแล้ว 5 คน และจากที่ประชุมใหญ่สภาฎีกา 2 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.จำนวน 17 คน มาสอบประวัติความประพฤติว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คน ภายใน 60 วัน ก่อนจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม สนช.รับรองต่อไป โดย กมธ.สามัญจะนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 26 ธ.ค.

นายกฯนำ กรม.ตะลุยเมืองสองแคว

เมื่อเวลา 06.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ที่ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก และประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 ที่ จ.สุโขทัย ในวันที่ 25-26 ธ.ค. จากนั้นนายกฯ ขึ้นรถตู้ทะเบียน 5 กด 5550 กรุงเทพฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบสักการะพระพุทธรชินราชและกราบนมัสการพระศรีรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ โดยพระศรีรัตนมุนี มอมเหรียญสมโภชหลวงพ่พระพุทธรชินราชครบรอบ 660 ปี ให้นายกฯ และคณะ ทั้งนี้ นายกฯเปิดเผยว่า ได้อธิษฐานขอพรหลวงพ่พระพุทธรชินราชให้บ้านเมืองปลอดภัยทำงานเพื่อบ้านเมืองให้สำเร็จทุกปัญหาจะช่วยดูแลรักษาประเทศไว้ให้ดี

หยอดถามอยากเลือกตั้งหรือยัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีข้าราชการ ประชาชน มารอต้อนรับ รวมถึงนายกฤษฎาและโล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์

เพื่อคนทั้งมวลและกลุ่มผู้พิการที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ ขอให้สร้างทางอำนวยความสะดวกให้คนพิการทุกที่ โดยนายกฯ กล่าวตอบว่าเราต้องเชื่อมั่น หวัง มีศรัทธา ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมดจากนั้นนายกฯ ได้ถามผู้พิการว่า “อยากให้มีเลือกตั้ง ให้คนอื่นมาทำแทนผมหรือยัง ถ้ามาทำก็ทำให้เสียแล้วกัน ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ดูแลคนพิการให้เป็นธรรม ถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติ การใช้งบจะเป็นเบี้ยหัวแตก” ทั้งนี้ นายกฯ ได้ตะโกนถามตอนท้ายด้วยว่า พร้อมจะเลือกตั้งแล้วหรือไม่

ชาวนาร้องข้าวนาปรังตกต่ำ

จากนั้น ได้มีประชาชนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียน โดยนายกฯได้สอบถามปัญหาด้วยตัวเอง แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ อาทิ ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ราคาข้าวนาปรังตกต่ำขายได้เพียง 5,000 บาทต่อเกวียน ไม่ได้ประกันราคาและไม่ได้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง นายฯ รับปากเต็มใจแก้ไขให้และเรียก รมว.เกษตรฯมารับเรื่องไปนอกจากนี้ชาวนาบ้าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร้องแก้ภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำนายกฯ ได้สั่งผู้ว่าฯพิษณุโลกมารับเรื่อง ขณะเดียวกัน มีชาวนาจะมาให้กำลังใจ และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้นายกฯ อารมณ์ดี พร้อมกล่าวว่า ขอให้สบายๆ คนจะงาม งามที่ใจไบ่หน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ณ กองทัพอากาศที่ 3 และปลูกต้นไม้มหาพรหมราชินี

“บิ๊กป้อม” ไหว้พระไม่ตอบนาฬิกาหุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะของนายกฯ เดินทางออกจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯไป เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้เดินทางมาสักการะพระพุทธรชินราชเช่นเดียวกัน โดยที่ข้อมือขวาของ พล.อ.ประวิตร ยังพันอุปกรณ์ข้อมือจากอาการนิ้วล็อก เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงอาการบาดเจ็บ พล.อ.ประวิตร หันมาตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า “ดีแล้วอีก 2 วันหายแล้ว” และเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความเจ็บหน้ากริ่งข้อมือที่มาจากนาฬิกาหุต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเดินขึ้นรถในทันที

“บิ๊กตู” หยอกโกไม่ตองกลัว คสช.ไม่ดู

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายกฯพร้อมคณะไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท ประชากรัฐรักสามัคคี พิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชน และพบปะประชาชนบ้านวังส้มช้ำ หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กว่า 200 คน นายกฯได้ทดลองให้ผู้สูงอายุในชุมชนขนาดใหญ่ แก่เมื่อย ระหว่างนวดไป คุณยายหอมอบบอก ขอให้นายกฯอยู่นานๆ นายกฯหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ยังไม่ถึงเวลาพูด” และนายกฯยังให้ความสนใจกับไก่พื้นเมืองของ จ.พิษณุโลก โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ ไก่ชนพระนครพลเมืองหางขาว ชื่อ “เจ้ามารวย” ค่าตัวสูงถึง 100,000 บาท และได้ผู้แม่ไก่ที่ชื่อ “เทพประทานพร” ที่เพิ่งชนะการประกวด พร้อม อุ้มไก่ชน “เทพประกายทอง” เอามือเกาคอ พุดคุย กับไก่ว่า “ไม่ต้องกลัว คสช.นะ คสช.ไม่ดู” นอกจากนี้ ยังสนใจการเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์บางแก้วเพื่อจำหน่าย เล่นหยอกล้อกับ “เจ้าเมืองแมน” สุนัขพ่อพันธุ์ และ ชื่อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้วเพศผู้ 3 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท นำไปเลี้ยงที่บ้าน 1 ตัว อีก 2 ตัวมอบให้ พล.อ.ฉัตรชัยและ พล.อ.อนุพงษ์ โดยได้จ่ายเงินสดให้ 25,000 บาท พร้อมระบุเงินที่เหลือให้เป็นขวัญถุง

ชาวบ้านขอหยวนผู้ผู้นำเลข 5550

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวกับชาวบ้านว่า ดีใจที่ได้มา ขอให้เรียกนายกฯว่า “ประยุทธ์ จันทร์สัมช้ำ” จะได้กลมกลืน นี่คือความสุขของคนที่อยากจะไต่กลับไปที่คิดว่าจะทำอะไรให้ เรื่องราคาข้าวรัฐบาลดูแลให้หลายอย่างแล้ว ตลอด 3 ปี พยายามแก้เพราะไม่อยากนำไปเป็นการเมืองหรือ ประเด็นสิทธิมนุษยชน และรัฐบาลพยายามแก้ไข ปัญหาผู้ร้ายได้น้อย เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการรัฐ แม้จำนวนเงินไม่มากแต่ดูแลทุกภาคส่วนได้ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ถามประชาชนว่ามีใครเป็นนายกฯ หรือไม่ โดยผู้สูงอายุคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่า “รักนายกฯ” ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ยิ้มชอบใจ ก่อนตอบว่า “มาแรง ถือว่าจริงใจจริงๆ” และได้เดินทักทายรับดอกไม้ จากประชาชน ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าวว่า “รู้สึกเหมือนกลับประกวดนางสาวไทย ขอให้ทุกคนร่ำรวย อย่างชื่ออวยกันเยอะ” ขณะที่ชาวบ้านได้แซวว่า ขอหยวนทะเบียนรถนายกฯ 5550 ได้ หรือเปล่าวงนี้ และก่อนกลับมีชาวบ้านได้มอบ พระเครื่องเป็นพระร่วงให้นายกฯ

วอนอย่าปลุกการเมืองบานปลาย

ต่อมาเวลา 11.20 น. นายกฯพร้อมคณะ เดินทางมายังอาคารศรีวิจิตรวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เป็นสักขีพยานมอบหนังสือ อนุญาตให้ทำประโยชน์ที่ดินทำกิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ และกล่าวกับประชาชนกว่า 1 พันคนที่มาต้อนรับว่า ทุกอย่างต้องร่วมมือกัน ทำข้างเดียวไม่ได้ และต้องทำแบบมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีความรู้ มีคุณธรรม รู้ดีรู้ชั่ว ไม่บิดเบือนเพราะการ บิดเบือนถือว่าไม่มีคุณธรรมเช่นกัน การให้รัฐบาล ใช้กลไกประชาธิปไตย ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มี ธรรมภิบาลด้วย ตนเข้ามาเพื่อจัดระบบ ไม่ได้เข้ามา เพื่อทำให้ลำบาก ทำให้ถูกต้องและพูดความจริง ยึดตัวเลขที่แท้จริง ไม่ใช่แต่งขึ้น ส่วนปัญหาการเมือง เป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่าให้บานปลายมากเกินไปเลย พอแล้ว วันนี้ตนดูแลเท่าที่ทำได้ ท่ามกลาง ปัญหามากมาย จากนี้ต้องมารับไปทำต่อ อำนาจ อยู่ที่ท่านจะเลือกใคร และขออวยพรปีใหม่ที่ก่อน ล่วงหน้าเลย เพราะอีก 10 ปี 20 ปี หรือปีหน้า ตนจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ ขอให้ปัญหาที่ประชาชน เผชิญอยู่หมดไป ให้ร่วมมือกับตนบ้าง สัญญา

บินต่อตรวจบางระกำโมเดล

จากนั้น นายกฯไปที่อาคารศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นประธานประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ก่อนประชุมนายกฯ ได้แวะสั่งซื้อกาแฟคาปูชิโนเย็น 1 แก้ว จากรถขาย กาแฟเคลื่อนที่ของนักเรียนพิการทางการได้ยิน จาก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และหลังการประชุม นายกฯขึ้นเฮลิคอปเตอร์ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดล และเดินทางต่อไปยัง จ.สุโขทัย

ปิดห้องคุย “สมศักดิ์” พร้อมเจ้าถิ่น

กระทั่งเวลา 16.30 น. นายกฯได้เดินทางไปยัง วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย เข้าสักการะ พระอจนะและถ่ายภาพร่วมกับ ครม.ที่โบราณสถาน ภายในวัดศรีชุม แล้วเดินทางต่อไปที่หอประชุมอาคาร อนุสรณ์ฉายสือโท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำ ท้องถิ่น ประมาณ 50 คน นำโดยนักการเมืองกลุ่ม มัชฌิมาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอให้มีการแก้ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคในการเลือกตั้งครั้งแรก

ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่นำอดีต ส.ส.ของจังหวัด มาเข้าพบด้วย ใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง โดย “ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าทำข่าวจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เข้าสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเปิดตลาด วัฒนธรรม และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสาย วัฒนธรรม 800 ปีกรุงสุโขทัย พร้อมชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมของ จ.สุโขทัยตามลำดับ

ต้นของบฯ 6.5 พันล้านสร้างปัญหา

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกฯเปิดเผย หลังการหารือว่า ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ต่อรัฐบาลทั้งสิ้น 134 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,500 ล้านบาท อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทะเลหลวง ที่จะให้ขุดลอกเพิ่มปริมาณการรับน้ำ โครงการพัฒนาเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่พยายามมา 2 รัฐบาลแต่ยังไม่สำเร็จ ไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติ หรือไม่ ส่วนข้อเสนอให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรค ได้ พูดกับนายกฯเพียงเล็กน้อย โดยไม่ต้องการคำตอบ เมื่อข้อเสนอที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสแต่พอ พูดไปแล้วกลับมีทั้งทอก ดาบ หัวด และเข้าเข้ามา จึงไม่คิดใจที่จะพูดเรื่องนี้ต่อ ขอให้ถึงเวลานั้นค่อย ว่ากันใหม่สำหรับทิศทางการเมืองของกลุ่มมัชฌิมา ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไร เพราะไม่รู้ว่าจะมีเลือกตั้ง เมื่อใด ขณะที่โอกาสที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ยังไม่ได้คิดเมื่อถามว่ามีโอกาสจะกลับไปพรรคภูมิใจ ไทยหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ยังไม่รู้จะตอบ อย่างไรยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่ทั้งนักการเมือง และการเลือกตั้งต่างๆ ยังไม่รู้ว่าจะอันไหนของจริง ของปลอม” เมื่อถามย้ำว่าหากมีพรรคทหารกลุ่ม มัชฌิมาจะเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “คงยัง ต้องดูปัจจัยต่างๆว่าเป็นอย่างไร”

ใช้อำนาจพรำเพรื่อ-ไม้หลักปักเลน มาร์คเดือด'ม.44'

แจก'แต้มต่อ'พรรคใหม่ บิ๊กตูปิดห้องถก'สมคักดี' สนช.โหวตกม.ปปช.ฉลย แก้17มาตราพรป.ซิงส.ส. สนช.โหวตร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ฉลย 197 ต่อ 1 กรรมการอยู่ยวครบวาระ ไร่้ไรเซต ถกร่าง พร.ป. เลือกลง ส.ส.ครบ 178 มาตราแล้ว รอเคลียร์ความเห็น ประชาชน 'บิ๊กตู'อารมณ์ดี (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ม.44

'บิ๊กตู'นำรมต.ถกกรม.สัญจร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ จ.พิษณุโลก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ



พนักกรเมือง - พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. พบปะพูดคุยกับนายสมคักดี เทพสุทิน อดีตรองนายกฯ พร้อมนักกรเมือง และผู้นำท้องถิ่น จ.สุโขทัย ที่หอประชุมอาคารอนุสรณ์ลย ลือไท พิพิธภณทสถนแห่งชชดรามค้ำแหง อ.เมืองสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าสักการะพระพุทธรูปชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ที่สุโขทัยในวันที่ 26 ธันวาคม โดย พล.อ.ประยุทธ์เดินทางด้วยรถตู้ทะเบียน 5กต 5550 กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อมาถึง พล.อ.ประยุทธ์ได้โบกมือกล่าวทักทายกับประชาชนอย่างอารมณ์ดี พร้อมกล่าวว่า “ขอให้มาไหว้พระร่วมกันเพื่อประเทศ” และระหว่างนั้นได้มีประชาชนบอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า “นายกฯตัวจริงหล่อมาก หล่อกว่าในโทรทัศน์อีก” ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์มีอาการเขินเล็กน้อย ก่อนกล่าวว่า “หล่อแล้วทำงานดีหรือเปล่า”

อธิษฐานขอช่วยกันรักษาปท.

จากนั้นนายภักกราบสักการะพระบรมรูป 3 พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระที่นั่งสุพรรณหงส์ และสมเด็จพระเอกาทศรถ ก่อนกราบนมัสการพระศรีรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ พร้อมถวายเครื่องสักการะรูป-เทียนแพ เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม โดยพระศรีรัตนมุนีได้มอบเหรียญสมโภชหลวงพ่พระพุทธรูปชินราชครบรอบ 660 ปี (พ.ศ.1900 ถึง 2560) ให้กับนายภักและคณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างสนทนาธรรมกับพระศรีรัตนมุนี พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ตนเองเพิ่งหายจากไข้หวัด พร้อมแสดงความห่วงใยอาการอาพาธของพระธรรมเสนาณรงค์ รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ โดยนายภักระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย รัฐบาลจะหาเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันให้ได้ นักท่องเที่ยวจะได้ไม่ลดจำนวนลง ให้สามารถเชื่อมต่อจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดหนึ่งได้อย่างสะดวก

ซูชิโรเข้ามาช่วยเหลือประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสนทนาธรรมแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ได้พบกับนายภักขณะ ละไล ประธานเครือข่ายอารย

สถาปัตยกรรม ที่มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมอารยสถาปัตย์ โครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

ในระหว่างนั้นสมาชิกในเครือข่ายอารยสถาปัตย์ได้บอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า ขอขอบคุณที่เข้ามาทำงานช่วยเหลือประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นเรื่องทุกอย่างรัฐบาลจะต้องทำ แต่สิ่งที่ทำในวันนี้ยังไม่เรียบร้อย ถามว่าจะให้เวลาตนทำงานหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือความหวัง เชื่อมั่น และศรัทธา ที่จะทำให้งานทุกอย่างสำเร็จ ทั้งนี้ในการพัฒนาชนชั้นกลางจะต้องร่วมมือกับผู้ที่มีรายได้น้อย จากนั้นสมาชิกเครือข่ายอารยสถาปัตย์ประชาชนได้บอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า “ท่านคือฮีโร่” โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ใช่ ไม่อยากเป็น ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมด

ถามอยากเลือกตั้งหรือยัง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ากับชาวพิษณุโลกที่มาพร้อมต้อนรับตนหนึ่งว่า ในการพัฒนาทุกคนต้องอาศัยภาพตัวเองให้ได้ จะให้ตนเลิกทำงานได้หรือยัง อยากได้คนอื่นเข้ามาทำงานแล้วหรือยัง อยากเลือกตั้งหรือยัง แต่ใครมาทำขอให้อำนาจดี และประเทศชาติจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ใครมากก็ต้องทำตามนี้

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตัวเอง ระหว่างที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน พล.อ.ประยุทธ์เรียก พล.อ.อนุพงษ์มารับเรื่องเพื่อไปแก้ไขปัญหา จากนั้นมีประชาชนเข้าร้องเรียนปัญหาราคาข้าวตกต่ำราคาเกี่ยวละ 5,000 บาท โดย พล.อ.ประยุทธ์รู้สึกแปลกใจและได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องเพื่อไปแก้ปัญหา พร้อมกล่าวว่า ต้องไปดูว่าเป็นเพราะอะไร พร้อมกับถามชาวบ้านว่า ได้เข้าโครงการจำนำยั้งฉางหรือไม่ จึงได้รับคำตอบว่า ไม่ได้เข้าโครงการ เนื่องจากไม่มีที่เก็บ จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า “ทำไม่เข้าโครงการ ไม่รู้เรื่องเลย อย่างไรก็ตาม จะแก้ปัญหาให้” ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไม่มีที่เก็บน้ำ

ยิ้มเชิขชาวบ้านให้อยู่นานๆ

ต่อมานายภักได้เดินทางไปที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ประชาธิรัฐ

รักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาทกิจเพื่อสังคม) จำกัด และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน พร้อมพบประชาชนบ้านวังส้มซ่า หมู่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ทดลองนวดไหล่ แก้มือจากผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้เมื่อคุณยายบอกให้นายภักอยู่นานๆ พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวตอบว่า “ยังไม่ถึงเวลาพูด” พร้อมกับหัวเราะอย่างเขินๆ

จากนั้นนายภักได้ให้ความสนใจแก่พื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลกคือ “โก๋เหลืองหางขาว” ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลมา พร้อมกับทดลองชิมโก๋ชื่อ “เทพประทานพร” และให้ความสนใจกับพ่อพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาวชื่อ “เจ้ามารวย” มีราคาสูงกว่า 100,000 บาท โดยนายภักได้พูดคุยพร้อมกับเกาคอไก่ชนเทพประทานพร โดยระบุว่า “ไม่ต้องกลัวคสช.นะ คสช.ไม่ดู”

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังให้ความสนใจในการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายสุนัขพันธุ์บางแก้ว โดยได้ล้อเล่นกับ “เจ้าเมืองแมน” สุนัขพ่อพันธุ์ และซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้วเพศผู้จำนวน 3 ตัว ในราคาตัวละ 6,000 บาท เพื่อนำไปเลี้ยงเองที่บ้าน 1 ตัว อีก 2 ตัวมอบให้ พล.อ.ฉัตรชัย และ พล.อ.อนุพงษ์ โดยได้จ่ายเงินสดให้กับเจ้าของจำนวน 25,000 บาท ระบุว่าเงินที่เหลือให้เป็นขวัญถุง

รับเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ากับชาวบ้านที่มาต้อนรับว่า ดีใจที่ได้มาในวันนี้ นี่คือโอกาสของบ้านเมืองเรา ที่มีศักยภาพ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของส้มซ่า ขอให้เรียกนายภักว่า ประยุทธ์ จันทร์ล้มซ่า เพื่อที่จะได้กลมกลืนกันหน่อย วันนี้ดีใจที่ได้เจอกันนี่คือความสุขของตน เพื่อที่จะได้กลับไปคิดว่าจะทำอะไรให้ ในส่วนของส้มซ่านั้นไม่น่าเป็นห่วง เชื่อว่าจะสามารถขายได้มากกว่านี้ ด้วยช่องทางการค้าขายออนไลน์ ในเรื่องของราคาข้าวนั้น รัฐบาลได้ดูแลหลายอย่างแล้ว ทั้งนี้นโยบายจำนำยั้งฉาง ที่ผ่านมายายามแก้ไขปัญหาราคาข้าวตลอด 3 ปีเต็ม และไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ไม่อยากให้มองปัญหานี้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือประเด็นสิทธิมนุษยชน ขออย่าว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่สามารถดูแลทุกภาคส่วนได้

ปิดห้องถกนักการเมืองท้องถิ่น

เวลา 16.50 น. นายกษพปะพุดคุยกับผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย ที่หอประชุมอาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อ.เมือง จ.สุโขทัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย ที่พบกับนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายจำเริญ จิตรธร อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย รวม 50 คน โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์

ขอย่อมองทุกเรื่องเป็นการเมือง

นายกษกล่าวว่า ในการเดินทางมาลงพื้นที่ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย ของนายกษและคณะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ในเรื่องการดำเนินการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น มีความเคารพในประชาธิปไตย แต่ขณะนี้ก็มีหลายเรื่องที่ยังเดินหน้าไม่ได้ จะต้องรอให้หลายๆอย่างนิ่งก่อน จึงจะดำเนินการได้ จึงขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเอง นักการเมืองมีหน้าที่ทำงานให้ประชาชน ในการทำงานทุกอย่างเรามุ่งมั่นทำงานให้กับประชาชน หากมีเรื่องใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจก็ต้องโทษทุกคนไว้ด้วย

“ในการทำงานขอย่อมองทุกอย่างเป็นการเมือง ต้องมองทุกอย่างเป็นการบ้าน ขอให้เชื่อใจนายกษ หัวใจของนายกษไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อประชาชน และการพบปะวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อการเมือง แต่เพื่อประชาชนทุกคน” นายกษกล่าว

สมศักดิ์ยันไม่มีติดกับปักคู่

ด้านนายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะผู้นำท้องถิ่นเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกรณีข้อเสนอให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคฯ ว่า ได้พูดเรื่องดังกล่าวกับนายกษเพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้ต้องการคำตอบจากนายกษ เพราะเมื่อข้อเสนอที่ต้องการให้เกิดความปรองดอง แต่พอพูดไปแล้วกลับมีทั้งหอก ดาบ ทั้งหมัด และเข้า จึงไม่ติดใจที่จะพูดเรื่องนี้ต่อ ขอให้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันใหม่ ส่วนทิศทางการเมืองต่อไปของกลุ่มม็อบนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไร เพราะไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด พี่น้องแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง

ยังไม่ได้พูดคุย อาจจะดูเหมือนประมาทไปหน่อยด้วย ส่วนโอกาสที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ยังไม่ได้คิด

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่จะกลับไปพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ยังไม่รู้จะตอบอย่างไร ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่ ทั้งนักการเมืองและการเลือกตั้งต่างๆ ผมยังไม่รู้ว่าอันไหนของจริง ของปลอม” ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ในอนาคตหากมีพรรคทหารและพรรคประชารัฐเกิดขึ้นกลุ่มม็อบจะมีโอกาสจะเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ยัง ต้องดูปัจจัยต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร การพบกับนายกษครั้งนี้ ไม่ได้มีการตีอะไรทั้งสิ้น”

วิษณุยันไม่มีรีเซต-เซตซีไร่พรรค

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 53/2560 ที่ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นการรีเซตสมาชิกพรรคการเมือง และอาจส่งผลให้โรดแมปเลือกตั้งต้องขยับออกไปว่า ไม่ใช่การรีเซต ไม่ใช่การเซตซีไร่ และอธิบายไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับ เพราะของเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขระบอบเอาไว้ว่า พรรคต้องยืนยันเรื่องสมาชิก อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบเจตนาของฝ่ายการเมืองที่ออกมาบอกว่าเป็นการรีเซต เพราะแล้วแต่จะมองกัน แต่เจตนาของคสช.ไม่ได้ต้องการอย่างนั้น มองว่าที่ผ่านมาหลายคนเป็นสมาชิกหลายพรรค บางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นสมาชิก บางทีมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านไปล่าลายเซ็นมาโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกหรือบางคนเป็นสมาชิกจริง แต่ระยะเวลาจนคิดว่าพรรคคัดชื่อออกไปแล้ว จึงต้องการให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ ให้สมาชิกเป็นคนยืนยันมาที่พรรค แต่ถ้าไม่ยอมยืนยันก็ให้อยู่เฉยๆ พอพ้นเวลา 1 เดือน จะพ้นจากสมาชิกไปเอง

ไม่ห่วงปชป.ยื่นศาลรธน.ตีความ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การให้ยืนยันสมาชิกพรรคไม่ได้เปิดช่องให้รีเซตสมาชิกอย่างที่มีการวิจารณ์ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้คำว่ารีเซตแปลว่าอะไร แต่ย้ำว่าไม่ใช่การรีเซต แต่เพื่อตรวจสอบสมาชิกให้ชัดเจน ยืนยันว่าไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใหม่ เพราะเขาต้องทำเรื่องสมาชิกเหมือนกัน แต่จะง่ายกว่าคือ

เริ่มนับจากศูนย์ ไม่มีสมาชิกที่ค้างสต็อกไว้ขณะเดียวกันก็ลำบาก เพราะไม่ทราบว่ามีคนที่มีสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอื่นอยู่หรือเปล่า เนื่องจากตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ มีความวุ่นวายเรื่องของสมาชิกพรรค ไม่ว่าจะใครอยู่พรรคไหนอย่างไร และมีชื่อซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก บางคนไม่คิดว่าเป็นสมาชิกพรรคก็มี เพราะคิดว่าการที่นำมาชื่อไปเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนั้นๆ เพียงคนเดียวแล้วจบ แต่ปรากฏว่ายังเป็นสมาชิกอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“สิ่งที่เขาเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้คือ การให้ยืนยันสมาชิกภายใน 30 วันจะทำไม่ทัน แต่ในความเป็นจริงไม่มีปัญหา เพราะถ้าพ้นเวลา 30 วันไปแล้วยังสมัครสมาชิกใหม่ได้ ไม่มีปัญหาสามารถยึดออกไปได้ตลอด จะขอขยายเวลาเป็นชาติก็ได้ ถ้าพรรคใดกลัวว่าสมาชิกจะเหลือน้อย ให้รีบติดต่อทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561 ให้สอบถามสมาชิกพรรคของตัวเองไป เพื่อให้วันที่ 1 เมษายน 2561 จะยืนยันสมัครพร้อมกับเสียค่าสมาชิกได้ในทันที” นายวิษณุกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เป็นไร ทำได้ไม่มีปัญหา ไม่ว่ากัน เป็นสิทธิ ถ้ายืนยันจริงจะไม่ส่งผลให้คำสั่ง คสช.ต้องสะดุด กระบวนการยังเดินต่อไปได้

สมชัยยันสมาชิกเยอะไม่ช่วยชนะ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่นักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ต่อคำสั่งของ คสช.ที่ 53/2560 ที่ให้สมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรคแสดงความจำนงอย่างเป็นทางการในการประสงค์จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเดิม ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ผู้ไม่แจ้งความจำนงในเวลาที่กำหนด ให้อัตโนมัติเป็นการสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกพรรคว่า พรรคใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมาก เช่น พรรค ปชป. ที่มีสมาชิกถึง 2.7 ล้านคน หรือพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีสมาชิก 1.3 แสนคน ได้ออกมาส่งเสียงตั้งว่ากรออกประกาศดังกล่าวเป็นเจตนาของการรีเซตสมาชิกพรรค เพราะเวลาสั้นๆ คงไม่สามารถจัดการทางธุรการให้เกิดความเรียบร้อยได้ ยังต้องมีการยื่นหลักฐานต่างๆ ยังต้องมีการชำระเงิน เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้

“ประวัติศาสตร์การเมืองในอดีต เป็นตัวพิสูจน์ว่า จำนวนสมาชิกมีใช้ปัจจัยชี้ขาดใน

การชนะการเลือกตั้ง ปชป.ที่มีสมาชิกมากกว่า พท.ถึง 20 เท่า ยังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง พรรคมหาชนที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตหัวหน้าพรรค ที่มีสมาชิกกว่าล้านคน ยังได้ ส.ส.แค่ 2 คน ดังนั้น อย่าได้คิดว่าการมีสมาชิกมากจะเป็นปัจจัยได้เปรียบในการเลือกตั้ง" นายสมชัยกล่าว

แนะนำสมาชิก1หมื่นคนปลอดภัย

นายสมชัยกล่าวว่า หากพิจารณาจาก จำนวนสมาชิกที่เพียงพอสำหรับการมีคุณสมบัติส่งประกวดในการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายใหม่ คิดว่าจำนวนที่เหมาะสมที่สุด ปลอดภัยที่สุด และจัดการได้ง่ายที่สุด คือ ประมาณ 10,000 คน เพราะบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้พรรคที่จะส่ง ส.ส.ในเขตใด ต้องมีตัวแทนในระดับจังหวัด และมีการทำโพรมารีโหวตในจังหวัดนั้นๆ โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 100 คน ดังนั้น จำนวนที่ปลอดภัยป้องกันการถูกร้องเรียนภายหลังในเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ 130 คน คุณ 77 จังหวัด ได้ 10,010 คน หรือประมาณ 10,000 คน เท่านั้น

"ท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวายแสดงความไม่พอใจต่อการรีเซตสมาชิกพรรคที่แยบยลของคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ในมุขลิกที่สุดของพรรคการเมืองใหญ่ อาจมีสมาชิกทางการเมืองหัวเราะเสียงดัง ว่าทุกอย่างช่างสอดคล้องกับสิ่งที่มุ่งหวัง ซ้ำยังไม่เปลืองเรี่ยวแรงในการจัดการใดๆ ขอขอบคุณขงเม้งแห่ง คสช.จริงๆ" นายสมชัย กล่าว

พท.ยื่นศาลรธน.ชี้ขาด27ธ.ค.

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งที่ 53/2560 โดยไปยกเลิก พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 140 เดิม และให้ใช้มาตรา 140 ใหม่ ซึ่งมีบทบัญญัติบางตอนสั่งให้สมาชิกพรรคการเมืองไปทำหนังสือแจ้งความเป็นสมาชิกพรรคและต้องชำระค่าบำรุงพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ด้วยนั้น และมีบทบังคับตามมาว่า หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองนั้น คำสั่งดังกล่าว ละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนในฐานะสมาชิก พท. ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 และไม่เปิดโอกาสให้ตนได้มีโอกาสใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นตามความในมาตรา

77 วรรคสองด้วย ดังนั้น การกระทำของหัวหน้า คสช. จึงอาจเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 ซึ่งมีผลให้คำสั่งดังกล่าวใช้บังคับมิได้ ซึ่งตนจะไปยื่นร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เป็นการกระทำละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนเองหรือไม่ และเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา 5 หรือไม่ ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00 น.

'มาร์ค'ขัดใช้ม.44ระวังข้าราชการอดีต

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงคำสั่งตามมาตรา 44 ปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางธุรกิจได้ว่า การที่นำมาตรา 44 มาแก้ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้ไม่กี่เดือน และมีปัญหาเพราะมาตรา 44 ที่มีคำสั่งไปก่อนนั้น จึงทำให้รู้สึกว่าการแก้มาตรา 44 ได้มีความชัดเจนว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์บ้านเมืองให้เปลี่ยนผ่านแบบเป็นระบอบอย่างไรที่ผ่านมามาไม่เห็นด้วยกับ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในหลายเรื่อง แต่สิ่งที่นายสมชัย ฤทธิพันธุ์ ประธาน กรธ.พยายามทำ และเหตุผลคือ การลำดับการจัดการเรื่องกฎหมาย โดยจัดทำกฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน จากนั้นตามด้วยกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และกฎหมายการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะนายสมชัยรู้ว่าทันทีที่กฎหมาย 4 ฉบับเสร็จ จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วันตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อต้องปฏิรูป พรรคการเมืองและ กกต.จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าไปทำให้พรรคการเมืองกับ กกต.ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเหลือเวลา 150 วันในการจัดเลือกตั้ง จะทำให้เกิดความโกลาหลและความยากลำบากต่อผู้เกี่ยวข้อง กรธ.จึงทำกฎหมายสองฉบับแรกออกมาเร็ว แต่อยู่ดีๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับนำการทำงานของพรรคการเมืองไปผูกกับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ว่าต้องประกาศใช้ก่อน

"ทำไมผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่มีความตระหนักหรือรอบคอบเพียงพอที่จะรู้ว่าแผนการที่วางเป็นขั้นตอนด้วยเหตุด้วยผลคืออะไร ผมไม่อยากจะเชื่อว่าจะไม่รู้ แต่กลายเป็นว่าอาจจะมีความต้องการอะไรบางอย่าง และถ้ามีความต้องการในเรื่องการเลื่อนการเลือก

ตั้งทำไมไม่มีความกล้าหาญที่จะบอกอย่างตรงไปตรงมา ผมเห็นว่าเป็นนายชาติทหาร อยากรจะเลื่อนการเลือกตั้งเพราะมีเหตุผลที่ดีเพื่อส่วนรวมก็บอกมาตรงๆ ไม่เอามาตรา 44 มาแก้ ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเท่าใด ยิ่งต้องใช้ให้น้อยที่สุด อย่าใช้พรั้าเพรีอ อำนาจเบ็ดเสร็จแต่ไปปักอยู่บนซีเลน มันไม่ได้แก้ปัญหา ไม่ได้ปฏิรูป ทั้งที่กฎหมายทั้งก็มาจาก คสช.และเม้งน้ำ 5 สายทั้งนั้น มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ อยากรให้ระมัดระวังแล้วย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ว่าเวลาใช้อำนาจแล้วขาดความชอบธรรม ผลสุดท้ายผู้ใช้อำนาจจะต้องเผชิญกับอะไรก็อยากจะเตือนไว้เท่านั้น" นายอภิสิทธิ์กล่าว

ปลุกสมาชิกปชป.ไม่ทิ้งพรรค

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า คำสั่งมาตรา 44 ที่ประกาศดังกล่าวบอกให้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ใครอยากตั้งพรรคให้เริ่มต้นดำเนินการได้ หนีไม่พ้นต้องไปหาสมาชิกด้วย จึงเป็นเรื่องแปลกกว่ากฎหมายได้อนุญาตให้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มสมาชิกพรรคได้ แต่ขณะที่พรรคการเมืองเก่าไม่มีสิทธิทำอะไรเลย และต้องรอเดือนเมษายน 61 เท่านั้นจึงจะเริ่มดำเนินการได้ ดังนั้น การที่ คสช.ระบุว่าในระหว่างนี้พรรคเก่าไปเตรียมการกับสมาชิกพรรคเก่า ต้องถามว่าทำได้หรือไม่เมื่อยังมีคำสั่ง คสช.ห้ามเคลื่อนไหวอยู่ คสช.ต้องบอกให้ชัด ถ้าเป็นห่วงเรื่องความวุ่นวายทางการเมือง ถามว่าทำไมคนบางกลุ่มเคลื่อนไหวได้ไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวาย ตามคำสั่งที่ออกมา ในเดือนเมษายนนี้ ใครเป็นสมาชิกพรรคเก่า ยืนยันและชำระเงิน เพื่อยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคของตนเอง พรรคที่ได้รับผลกระทบก็คือพรรคที่มีสมาชิกอยู่แล้ว โดยเฉพาะพรรคที่มีสมาชิกจำนวนมาก พรรคปชป.มีสมาชิกเกือบ 3 ล้านคน การจะติดต่อกัน 3 ล้านคน

โดยถูกห้ามเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมอยู่ และให้ 3 ล้านคนทำหนังสือยืนยันกลับภายใน 30 วัน ในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ หากไม่ยืนยันก็ต้องหลุดไป เหมือนกับรีเซตสมาชิกพรรค ไม่ได้เป็นศูนย์แต่กลายเป็นติดลบ เพราะสมาชิกพรรคที่หลุดไปเสียความรู้สึกกับพรรคที่เขาผูกพันอยู่ ไม่น่าจะระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน จะสามารถไปทำงานเชิงธุรกิจที่จะให้สมาชิกเก่าทำหนังสือยืนยันและชำระเงินได้ก็คน ยังนึกไม่ออกเลย

ว่าจะทำอะไรไม่ใช่ง่ายๆ แต่พรรคใหม่เขาเดินไปชักชวนใครก็ได้ จนถึงบอกว่า ถ้ากล้าหาญพอทำไมไม่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมา

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

ม.44

“อยากบอกกับสมาชิกพรรคที่มีหัวใจเป็นปชป. ก็เป็น ปชป.ต่อไป กฎหมายจะมากลั่นแกล้งบีบคั้นแบบนี้เพื่อให้หลุดไปก็ไม่ใช่ไร แต่เชื่อว่าคนที่ยังมีอุดมการณ์ก็ยังมีอุดมการณ์อยู่ แต่การทำลายความผูกพันระหว่างสมาชิกกับพรรคแบบนี้ มองไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวม และทำให้ความอ่อนแอทางการเมืองมีมากขึ้น เพราะทุกอย่างจะกลายเป็นการแข่งขันเฉพาะหน้า” นายอภิสิทธิ์กล่าว

สนช.ไฟเขียวกม.ป.ป.ช.-ไม่รีเซต

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อลงมติวาระ 2 และ 3 ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... ที่ตกค้างมาจากการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาการลงมติรายมาตรา วาระ 2 และ 3 เป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากที่สมาชิก สนช.ลงมติวาระ 2 ครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช. จึงลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในวาระ 3 ด้วยคะแนน 197 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง โดยให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อพิจารณาเนื้อหากฎหมายว่าจะมีการตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย มาทบทวนหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการลงมติในวาระสอง อาทิ มาตรา 178 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.และกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 หรือพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 19 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 19 (3) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา

9 และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (1) และ 18 มิให้นำมาใช้บังคับ” อันเป็นการกำหนดให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.และกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามกฎหมายนั้น ที่ประชุม สนช.มีมติเสียงข้างมาก 157 ต่อ 26 คะแนน เห็นชอบกับมาตรา 178 โดยมีสมาชิก สนช.ใช้สิทธิงดออกเสียงถึง 29 คน

กรธ.ไม่ขอตั้งกมธ.ร่วม3ฝ่าย

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวาระ 3 โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายให้ ป.ป.ช.อยู่ต่อไปนั้น ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของ กรธ.ให้รีเซตบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดย กรธ.จะไม่ยื่นเรื่องต่อประธาน สนช.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เพื่อขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่าย จำนวน 11 คน เพื่อขอโต้แย้งมติของ สนช. เพราะไม่ต้องการไปทำลายองค์การศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสร้างบรรทัดฐานในการวินิจฉัยประเด็นที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่คุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ หลัง 36 สนช.เคยเสนอยื่นตีความก่อนหน้านี้ เพราะอาจทำให้ประเด็นที่มองว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กรตัวเอง

“เพราะเมื่อครั้งที่ สนช.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็แก้ไขให้ศาลรัฐธรรมนูญที่คุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป และถึงคราวต้องวินิจฉัยคุณสมบัติของ ป.ป.ช.ก็จะเกิดประเด็นหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะ สนช.ได้เขียนยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามที่ไม่มีใครทำกัน อีกทั้งยังเป็นการทำลายสถาบัน ป.ป.ช.แย่งในสายตาสังคมไปมากกว่านี้อีกด้วย” แหล่งข่าวจาก กรธ.ระบุ

ตั้งกมธ.ตรวจประวัติ7กต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นที่ประชุม สนช.ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณา วาระให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้สรรหามาแล้ว 5 คน และจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน ตามมาตรา 222, 217 ประกอบมาตรา 204 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ มาตรา

12 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. จำนวน 17 คน เพื่อทำการสอบประวัติความประพฤติของว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คน มีกรอบการทำงานภายใน 60 วัน ก่อนจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม สนช.รับรองต่อไป โดย กมธ.สามัญจะนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 26 ธันวาคม

กมธ.ถกกม.ส.ส.ครบทุกมาตรา

นายทวีศักดิ์ สุททวาทีน โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. ... ให้สัมภาษณ์ว่า เบื้องต้น กมธ.พิจารณาครบทั้ง 178 มาตรา และในวันที่ 27 ธันวาคม จะเป็นการสรุปการระดมความคิดเห็นของประชาชนจากเว็บไซต์ช่วงระหว่างวันที่ 13 -27 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ กมธ.มีมติแก้ไขทั้งหมด 17 มาตรา อาทิ มาตรา 15 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กรณีมีเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้จากเดิมที่ระบุไว้ว่า กกต.สามารถใช้เสียง 2 ใน 3 แต่ทาง กมธ.ไม่แน่ใจว่า 2 ใน 3 คิดจากอะไร จึงได้เพิ่มข้อความว่า “ให้ใช้เสียง 2 ใน 3 จากกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 7 คน”

เลือกซ่อมไม่ยุ่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กมธ.ยังมีการแก้ไขมาตรา 61 กรณี กกต.ไม่ได้รับสมัครหรือไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากเดิมให้ผู้สมัครยื่นร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน นับแต่ปิดรับสมัคร กมธ.แก้ไขเป็นให้ยื่นจากวันที่ กกต.ไม่รับสมัครหรือ กกต.ไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 74 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือการทำโพล ที่มีลักษณะเป็นการชี้แนะ กมธ.ได้แก้ไขว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงก่อนเลือกตั้งจะกระทำการได้ต้องมีเหตุผล และมีหน่วยงาน

รองรับ หากไม่มีเหตุผล เป็นการจัดทำโพลขึ้นมาลอยๆ ไม่สามารถกระทำได้ ส่วนมาตรา 77 เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะชนคนไปลงคะแนนนั้น ในร่างระบุว่าห้ามมิให้ชนบุคคลไปลงคะแนนแม้จะไปส่งใกล้สถานที่ลงคะแนนก็ได้ เพราะถ้ามุ่งเจตนาที่จะพาคนไปลงคะแนนแล้ว แต่อนุโลมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห่าง

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14534

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 276.25 Ad Value: 428,187.50

PRValue (x3): 1,284,562.50 Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ใช้อำนาจพร้าเพื่อ-ไม่หลีกปีกเลนมาร์คเดือด'ม.44' แจก'แต้มต่อ'พรรคใหม่บักตูบิต...

ไกลซึ่งรัฐสามารถนำรถไปรับเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ได้ มาตรา 132 การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จะไม่
นำคะแนนไปยุ่งเกี่ยวกับการคำนวณจำนวน
ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กมธ.
มีมติให้รอการพิจารณาไว้ จำนวน 4 มาตรา
และมีสมาชิก สนช.ขอแปรญัตติ 8 มาตรา
และขอเพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 มาตรา

ทัดบับบนแม่ค้าซีฟู๊ด ขอโทษมือละ7.3พัน

นายกฯแจกที่ดิน14จว.
3มค.เคาะคนจนเฟส2
'บักตู'แจกที่ทำกิน 14 จว.เหนือ
อุตุฯถกเอกชนเล็งใช้เป็นฐาน
เกษตรแปรรูป (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

แม่ค้าซีฟู๊ด

'บักตู'อ่อนพิษณุโลกแจกที่ทำกิน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.พิษณุโลก-สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวน แก่ประชาชน 14 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีด้วย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครรักษาดินแดนที่กระจายกำลังดูแลทั่วพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่ง ว่า มาวันนี้ได้รับฟังปัญหาของชาวพิษณุโลกไปหลายข้อซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับแนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศกำลังมีปัญหา อาทิ ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย การกระจายรายได้ การใช้เทคโนโลยี การค้าขายที่ทุกวันนี้เป็นการค้าขายโดยเสรี ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขณะที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไปตรงไหนก็ถือเป็นคนของตรงนั้น และต้องหาทางทำอะไรให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นทั้งประเทศ แม้บางคนบอกว่าต้องใช้กลไกประชาธิปไตย

แต่คิดว่าต้องมีธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม เป็นกลไกที่เหมาะสม ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสด้วย สำหรับภาคเหนือทุกจังหวัดก็ต้องไปดูเช่นกันว่าจะทำอะไรให้คนในจังหวัดมีรายได้สูงขึ้น

อ้างเศรษฐกิจแย่อตั้งแต่ปี'56

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่ ส่วนการมอบเอกสารให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินเป็นการปลดล็อกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมานานให้เขาได้ใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันสิ่งที่คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ เกิดมากก่อนปี 2556 ต่อมาเมื่อปี 2557 ที่ตนเข้ามา เศรษฐกิจจึงมีการชะลอตัว ดังนั้น

จึงต้องลดต้นทุนการผลิต โดยทุกวันนี้ทุกอย่างผูกพันกับการค้าเสรี ต้องหาวิธีผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเอง จึงต้องสร้างชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อที่ชาวบ้านไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพืชจากบริษัทใหญ่ๆ ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเมื่อปี 2558 แต่เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว เพราะหลายประเทศยังมีความขัดแย้ง แต่ไม่เคยขัดแย้งกับใคร ประเทศเหล่านั้นต้องการอาหารการกินอยู่ เศรษฐกิจโลกขึ้นลง

ประกอบกับมีภัยพิบัติ ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคใต้ของจะมีพายุมากอีกลูกหนึ่ง จึงต้องเตรียมรับมือ

นายกฯกล่าวอีกว่า รัฐบาลทำเตรียมมาให้ 3 ปี ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันรักษา ต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติให้ทั่วถึง อย่างเช่นสร้างถนนก็ทำตลอดเส้น ไม่ใช่ทำที่ละซีก ขณะที่ประชาธิปไตยก็ต้องมีธรรมาภิบาล ทั่วถึง และเป็นธรรมกับทุกคน ส่วนที่เป็นปัญหาทางการเมืองก็อย่าให้บานปลายไปกว่านี้เลย ขณะที่การท่องเที่ยวดีขึ้น ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น และเน้นให้มีการทำแพคเกจการท่องเที่ยวรวมกันหลายแห่ง หลายจังหวัด รวมถึงต้องมีความปลอดภัย ต้องไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ต้องช่วยกันดูแลสิ่งใดที่จะไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดขึ้น ทุกคนอย่านิ่งดูตาย ไม่ใช่ดูแลแค่เฉพาะบ้านของตัวเอง

เล็งทำน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารจัดการน้ำ มีปัญหาทั้งสิ้น ปีนี้จะทำให้ครบ รัฐบาลกำลังเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำประปาใช้ทั้งหมด ไม่ขาดแคลนน้ำ ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขนาด ขณะที่น้ำฝนที่ตกลงมากก็ต้องหาทางเก็บกักเอามาไว้ใช้ให้ได้ รวมถึงน้ำทุ่งก็เช่นกัน ต้องสร้างแหล่งน้ำเอาไว้เก็บกักในพื้นที่ให้ได้ ดูด้วยว่าพื้นที่นั้นๆ ถูกกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ แม่น้ำใช้อำนาจสั่งการได้ แต่ก็จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะหลายพื้นที่ก็เป็นที่ดินของประชาชน อีกทั้งต้องสร้างการเรียนรู้ ช่วยกันคิดรวมกันว่าจะทำแหล่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างไร เพราะที่ดินในบางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน โครงการรัฐบาลมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ แต่ยังไม่ผ่านไม่ได้เพราะ

ติดการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งตรงนั้นก็ต้องดูกัน

‘อุตสาหกรรม’ถูกเอกชนหนุนความแกร่ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ว่าได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาค

เหนือเป็นฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงอยู่ระหว่างสนับสนุน โครงการสำคัญ อาทิ โครงการเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตลอดจนการสนับสนุนการจัดงานแสดงศักยภาพสินค้าด้านเกษตรและอาหารแปรรูปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกระทรวงจะผลักดันให้มีขึ้นในปี 2561 นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่อานาคต (ไอทีซี) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และพิจิตร เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิต

“ขณะเดียวกัน กระทรวงยังได้เตรียมสินเชื่อบริหารเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 จำนวน 20,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องไว้ให้บริการแก่เอสเอ็มอีในปี 2561 ด้วย” นายอุตตมกล่าว

เอกชนขอบ้าง-อีอีซีเขตที่ 2

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวขณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และประชุมร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สมาคมอุตสาหกรรมสภาเกษตรกร และสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อหารือทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างว่า ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลประกาศจัดตั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก (Western Economic Corridor) หรือ WEC เป็นโครงการ 2 ต่อจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพของพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก มีความพร้อม แต่ยังขาดการสนับสนุนและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยมีสนามบิน 3 แห่ง และกำลังเพิ่มแห่งที่ 4 ที่แม่ระมาด อีกทั้งมีด่านการค้าที่แม่สอด เป็นประตูการค้าสำคัญที่มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงอนาคตจะเป็นทางผ่านของสถานีรถไฟความเร็วสูง มีสถานีรถไฟรางคู่ และเป็นจุดเชื่อม East-West Economic Corridor สี่แยกอินโดจีน รวมถึงศักยภาพด้านท่องเที่ยวสูงมาก โดยมีสถานที่ขึ้นชื่อ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พื้นที่มรดกโลก อัมพาง และน้ำตกทีลอซู เป็นต้น หากทำได้จะช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีได้กว่า 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 10 ปี จากปัจจุบันมีมูลค่า 1.6 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร มีโอกาสสูงจะใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ในกลุ่มประเทศจีเอ็มเอสและบีเอสเทค รวมถึงเป็นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงมาก โดยทางการพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน เตรียมการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของภาคเหนือตอนล่าง การเชื่อมโยงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกับลาวและพม่า ซึ่งโครงการที่ภาคเอกชนเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะประสานให้ได้รับการพิจารณาในระดับรัฐบาลต่อไป

ราชการพร้อมใช้ภายในปีหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมความต้องการใช้ยางพาราร่วมกับหน่วยงานราชการว่า ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดูแลเรื่องมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศแล้ว โดยในส่วนนโยบายจะยึดตามที่รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว โดยแบ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีงบประมาณปี 2561 พร้อมซื้อยางแล้ว 9 หมื่นตันแห้ง หรือคิดเป็นน้ำยางสด 1.8 แสนตัน ทั้งทหารช่าง กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รวมถึงการสร้างถนนในเขตกรมชลประทาน

“หลังจาก ครม.อนุมัติแล้วก็เดินหน้าโครงการได้ทันที โดยคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการศึกษาความเป็นไปได้และเริ่มขออนุญาตแล้ว แต่ตอนนี้เหลือขั้นตอนให้ กยท.วางแผนจัดซื้อน้ำยาง สดจากประชาชน โดยต้องเป็นยางในฤดูกาลผลิตปี 2561 นี้เท่านั้น ไม่ใช่ยางเก่าที่นำมาเวียนเทียน” นายกฤษฎากล่าว

กยท.พร้อมส่งตัวเลขสต็อกยาง

นายอีอีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้จะสรุปตัวเลขสต็อกยางรัฐ 100,000 ตัน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี อนุราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการของกระทรวงได้สำรวจไว้เสร็จแล้ว ส่วนตัวเลขเหลือเท่าไรนั้นยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ต้องนำเสนอนายกฤษฎาก่อน ส่วนมาตรการการแก้ไขปัญหาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมั่นใจว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่า รัฐบาลจริงจังในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการใช้ยางภายในประเทศ และมาตรการหยุดกรีดยาง 3 เดือน และการที่ 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ลดการส่งออก ก็จะทำให้ปริมาณยางในตลาดลดลงด้วย ส่งผลต่อราคายางในปีหน้าได้ แต่ราคาจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดโลกด้วย

“ผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะเห็นผลต่อราคายางในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2561 แน่แน่นอน แต่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นยังไม่สามารถบอกได้” นายอีอีชกล่าว

เรียกยอดความต้องการหน่วยราชการ

นายอีอีชกล่าวว่า ทั้งนี้ ล่าสุดกระทรวงเกษตรได้เป็นเจ้าภาพประชุมร่วมหน่วยราชการเพื่อสำรวจความต้องการใช้ยางพาราในประเทศ โดย กยท.จะเป็นผู้จัดหาหรือรวบรวมให้ ล่าสุดได้มีการเสนอความต้องการใช้มาประมาณกว่า 80,000 ตันยางชั้น หรือประมาณ 100,000 ตันยางสด

นายอีอีชกล่าวว่า ส่วน บริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ที่ กยท.ได้ซ้เงินจาก

กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาอย่างร่วมจัดตั้งกับ 5 เลือการยาง เพื่อออกมาซื้อขายขึ้นน้ำตาลด นั้น ขณะนี้ได้ชะลอการซื้อขายออกไปตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้ว เนื่องจากกระทรวงได้มีการดำเนินการมาตรการอื่นๆ มาทดลองแล้ว ส่วนจะกลับมาซื้ออีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการซื้อไปทั้งสิ้น 15,000 ตัน วงเงินงบประมาณ 800-900 ล้านบาท

ขงกรม.ลดหย่อนภาษีเที่ยว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 26 ธันวาคม จะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินลดหย่อนทั้งปีไม่เกิน 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก อาหาร และซื้อของในร้านโอท็อป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ตุลาคม 2561 โดยจังหวัดใด หรืออำเภอใดเป็นเมืองรองทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะออกข้อกำหนด และประกาศออกมาซึ่งทางกรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินมาขอลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าการลดหย่อนดังกล่าวทำให้กรมสรรพากรสูญเสียภาษีบ้าง แต่ถือว่าคุ้มค่า เพราะกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในชุมชนได้ประโยชน์

สรรพากรเผยเจีไฟต้องเสียภาษี

นายประสงค์กล่าวถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่สรรพากรไปตรวจสอบรายได้ของร้านเจีไฟของนางสุภิญญา จันสุตะ ซึ่งเพิ่งได้รับมิชลิน 1 ดาว ว่า เจีไฟสบายใจได้ แต่เสียภาษีก็จบแล้ว ส่วนในปีที่ผ่านมาเจีไฟเสียภาษีหรือไม่เท่าไรนั้นคงไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นความลับของผู้เสียภาษี ซึ่งผู้มีรายได้ทุกคน มีหน้าที่เสียภาษี

ลดหย่อนภาษีบริจาคทุนได้เท่า

นายประสงค์กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้กรมสรรพากรคืนภาษี 2 เท่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินเข้าโครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลมนั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับการลดหย่อน 1 เท่า โดยเป็นการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งเชื่อว่าผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิดังกล่าวถือว่าเป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศล และไม่ได้หวังให้มีการลดหย่อนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมยืนยันให้สิทธิลดหย่อนเท่าเดิม

ส่งเพิ่มลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2

นายประสงค์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำภาษีสนับสนุนคนไทยมีบุตรว่า ขณะนี้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยปกติการลดหย่อนภาษีบุตรลดหย่อนได้ 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี แต่ถ้ามีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปกรมจะเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีอีก 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 6 หมื่นบาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถนำค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท มาลดหย่อนภาษีได้อีก รวมแล้วหากมีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปค่าลดหย่อนภาษีในปีแรกจะเพิ่มเป็น 1.2 แสนบาท

“ยืนยันว่าการลดหย่อนภาษีที่จะให้เพิ่มขึ้นจะไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรม เพราะก่อนหน้านี้กรมเคยให้การลดหย่อน เช่น ท่องเที่ยว ซ่อมแซมชาติ สนับสนุนซื้อสินค้าเอสเอ็มอี รวมเป็นค่าลดหย่อนกว่า 7.5 หมื่นบาทต่อปี กรมยังสามารถบริหารจัดการได้” นายประสงค์กล่าว

ดึงวัดเข้าระบบป้องกันเงินถูกขโมย

นายประสงค์กล่าวว่า ในปี 2561 กรมเตรียมขยายมาตรการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้วัดทั่วประเทศ รวมถึงศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยต้องมีเลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก และรับเงินผ่านพร้อมเพย์ และเชื่อมรับการบริจาคมาที่กรม หลังจากนำร่องที่วัดจังหวัดน่านได้รับการตอบรับที่ดี เพราะเงินเข้าบัญชีวัดทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินถูกขโมย นอกจากนี้ ยังช่วยให้กรมสามารถทราบถึงการบริจาคเชื่อมกับการตรวจสอบเรื่องการนำมรดกหย่อนภาษี เป็นประโยชน์กับผู้บริจาค อาจทำใบอนุญาตบริหาร

หนุนก๊าซช่วยหีบเร่-รถโดยสาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการ ปตท.เห็นชอบให้ต่ออายุโครงการการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้าหีบเร่ แผงลอย และกลุ่มผู้ขับขีรถโดยสารสาธารณะ ที่มีข้อตกลงกับภาครัฐจะสิ้นสุด

การช่วยเหลือสิ้นปี 2560 โดยต่ออายุอีก 6 เดือน ประกอบด้วย การอุดหนุนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) สำหรับหีบเร่ แผงลอย ลดราคาจากปกติ 2.50 บาทต่อ กก. และการอุดหนุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) แก่รถสาธารณะ อาทิ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก ให้ขายในราคา 10 บาทต่อ กก. จากราคาปัจจุบัน 13.47 บาทต่อ กก.

รายงานข่าวระบุว่า การอุดหนุนราคาแอลพีจีดังกล่าว ปตท.มีภาระอุดหนุนประมาณ 22 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนเอ็นจีวีมีภาระประมาณ 2,200 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น หากอุดหนุน 6 เดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท

กฟผ.ยันสงขลา-กระบี่เหมาะสมสุด

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในการทบทวนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปทบทวนว่าในพื้นที่ภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตเท่าไรและควรตั้งอยู่ในพื้นที่ใดนั้นว่า ขณะนี้ กระทรวงพลังงานได้รับข้อมูลจาก กฟผ.ถึงแผนการการทำงานเพื่อพิจารณาแหล่งที่ตั้งและกำลังการผลิตแล้ว ซึ่ง กฟผ.รายงานว่าจะเร่งดำเนินการให้ทันระยะเวลาที่นายศิริกำหนดไว้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากฟผ.ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ในทุกจังหวัดของภาคใต้แล้วทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยมีเอกสารประกอบความคิดเห็นกว่า 100 หน้า วิธีการคือคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพก่อนและนำมาดูความเหมาะสมและเลือกพื้นที่ที่น่าพอใจที่สุดซึ่งก็คือจังหวัดสงขลาและกระบี่ เนื่องจากสงขลาใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขณะที่กระบี่มีโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว และมีพื้นที่ของ กฟผ.รองรับอยู่แล้ว และอยู่ใกล้กับท่าเรือ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง กฟผ.ได้มีการหารือของผู้บริหารและคณะกรรมการ (บอร์ด) มาแล้ว ซึ่งนายอารีพงศ์ ภูษณัฐ ประธานบอร์ด ก็ได้กำกับให้ กฟผ.เร่งหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

หวั่นโรงไฟฟ้าเทพาจบไม่สวย

“ที่ผ่านมา กฟผ.พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งมีทั้งคนคัดค้านและหนุน โดยผู้ที่คัดค้านมาจากนอกพื้นที่ ขณะที่คนในพื้นที่ให้การสนับสนุนซึ่งไม่เชื่อก็ลองให้กระทรวงมหาดไทยไปเช็กทะเบียนราษฎรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14534

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 163.40 Ad Value: 179,740

PRValue (x3): 539,220

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ทัศนทัศน์แม่ค้าผู้ตัดขอโทษมือละ 7.3 พัน นายกษแจกที่ดิน 14 จว. 3 มค. เคาะคนจนเฟส 2

ขั้นตอนการดำเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ก็เกือบสำเร็จ แต่ถูกนายกรัฐมนตรีสั่งให้ไปทบทวนใหม่หรือเซตซีโร่ กฟผ. เลยไม่มั่นใจว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าเทพาอีกหรือไม่ และ ณ ขณะนี้โมเดลเบื้องต้นน่าจะมีทั้งถ่านหินและก๊าซเข้ามาสร้างความสมดุลเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า หากมีเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทำให้ค่าไฟฟ้าก้าวกระโดดได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ประชาชน” แหล่งข่าวกล่าว



สกู๊ปหน้า 1

เป็นหนึ่งในสถานที่เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และชื่อนี้ยังน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจากเสียงเล่าลือที่ว่า “ถ้ารองผู้ว่าฯ คนใดไม่ผ่านคอร์สอบรมจากที่นี่... ก็จะไม่ได้อำนาจสูงสุดในที่สุดสูงสุดเป็นผู้ว่าฯ” ขนาดนั้นเลยที่เดียวเชียว

พลิกข้อมูลเว็บไซต์ www.agrinature.or.th ปฏิทินกิจกรรมของศูนย์ฯ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่เป็นเครือข่าย

สำหรับ “ศูนย์ศึกษาระบบธรรมชาติมาบเอื้อง” ตั้งอยู่เลขที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภายในอาณาบริเวณประกอบด้วย อาคารห้องประชุมฝึกอบรม โรงนอนชาย...หญิง, เวทีคืนชีวิตให้แก่ดิน, โรงอาหาร, สำนักงาน, ร้านค้าสวัสดิการ, สนาม, เกาะป่า, แปลงผัก, บ่อน้ำ, แปลงนา, ธนาคารข้าว, ธนาคารต้นไม้, จุดเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ฯลฯ โดยมี 9 ฐานเรียนรู้ที่สำคัญ...คนรักแม่ธรณี, คนรักปลา, คนรักน้ำ, คนรักแม่โพสพ, คนเอาถ่าน, คนรักสุขภาพ, คนมีไฟ, คนมีน้ำยา, คนติดดิน

ประวัติความเป็นมาจากราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เศรษฐกิจของเรายู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ”

อาจารย์วิวัฒน์ วัลย์คำธร หนึ่งในผู้ก่อตั้งที่วันนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทรับราชการใกล้ชิดในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี กว่า 16 ปี

ได้สัมผัสกับชีวิตของ “เกษตรกร” ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้พบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดินทำกิน ความยากจน ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษาและอื่นๆ

ประกอบกับที่ได้ถวายการรับใช้พระองค์ท่าน ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย กำลังทุนทรัพย์ อีกทั้งเวลาโดยส่วนใหญ่กับการพัฒนาถิ่นคว่ำและทดลองในสิ่งต่างๆภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาจารย์ยักษ์ย้ำว่า ภาษาวิชาการอาจจะบอกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแต่ที่สำคัญมากกว่าคำอธิบายคือการทำให้ความพอดีนั้นเกิดขึ้นได้จริง พระองค์ท่านตรัสว่ามีสองเงื่อนไขสำคัญที่จะนำมาซึ่งความพอเพียงคือ “ความรู้” และ “คุณธรรม”



ศูนย์มาบเอื้องชลบุรีด้านออร์หันต์ผู้ว่าฯ?

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำนาข้าว การปรับปรุงดินและน้ำ

การศึกษาการปลูกป่า พืชสมุนไพร การปลูกแฝก โรงสีและเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่องพลังงานและโครงการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทรงลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง

พระองค์ท่านทรงเน้นให้ประชาชนและเกษตรกรรู้จักพึ่งตนเอง จึงได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นหลักคิดให้กับทุกคน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารย์

วิวัฒน์ หรือ “อาจารย์ยักษ์” จึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลายๆอาชีพ ที่มีแนวคิดแนวอุดมการณ์ในการที่จะฟื้นฟูประเทศไทย โดยการนำแนวคิด เรื่องทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ใช้กับการทำการเกษตร และการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งการณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการทำพาสตาติ ตะวันตก และหันกลับมาพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยี...ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เคยสืบทอดกันมาเพื่อนำมาทำเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย

การรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เกษตรกรได้เห็นจริงจึงจะเข้าใจแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมกิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง” จึงเกิดขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่แนวความคิด ดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ฉายภาพตอกย้ำวัตถุประสงค์ หนึ่งใน...เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์ การปศุสัตว์ การพลังงานการแพทย์เภสัชกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญา ตะวันออก สอง...เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชน

สาม...เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลภายใต้โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สี่...เพื่อเป็นสถานที่จัดทำแปลงสาธิต ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว นาข้าว เพื่อให้ความรู้และเป็นแปลงตัวอย่างให้กับกลุ่ม เกษตรกร ในท้องถิ่น...เกษตรอื่นๆที่สนใจ

ห้า...เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรในอดีต โดยจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขานต่อไป หก...เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับ ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรแบบธรรมชาติเข้าแวะชม แสวงหาความรู้

สุดท้ายข้อที่เจ็ด...เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เปิดให้กับหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ที่สนใจใช้เป็นสถานที่จัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับเกษตรทุกประเภท

อาจารย์ยักษ์แห่งมหาวิทยาลัยคอกหมูเคยกล่าวไว้ว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ ปกติจะเรียนกัน 4 ปี จึงจบปริญญาตรีและหากเรียนต่อระดับปริญญาโทก็ จะต้องเพิ่มเวลาอีก 2 ปี รวมเป็น 6 ปี จึงจะเข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์

เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 ก็เช่นกัน ต้องใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังเพื่อทำความเข้าใจ แต่คน

ส่วนใหญ่ก็มักจะอยากได้ข้อมูลสำเร็จรูปมากกว่า

“เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะทำให้ย่อยแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถสรุป คุณสมบัติสำคัญของความพอเพียงคือ...พอดีกับตัวเรา พอดีกับฐานะ และกำลังของเรา”

ถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่แล้วเราจะตัดเสื้อ เสื้อก็ต้องตัวใหญ่ ถ้าเรา ตัวเล็กก็ต้องตัดเสื้อตัวเล็กให้พอดีกับตัวเรา อธิบายเป็นภาษาชาวบ้าน ง่ายๆแบบไม่ต้องตีความก็คือ...ทำอะไรก็ตามต้องพอดี จะกินก็ต้องพอดี จะอยู่ก็ต้องพอดี จะตัดเสื้อผ้าก็ต้องพอดี พอดีกับอะไร คำตอบก็คือ...พอดี กับตัวเรานั้นเอง

อาจารย์ยักษ์ย้ำว่าภาษาวิชาการอาจจะบอกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแต่ที่สำคัญมากกว่า คำอธิบายคือการทำให้ความพอดีนั้นเกิดขึ้นได้จริง พระองค์ท่านตรัสว่า มีสองเงื่อนไขสำคัญที่จะนำมาซึ่งความพอเพียงคือ “ความรู้” และ “คุณธรรม”

กรณีเสียงเล่าลือที่ว่า “ถ้ารองผู้ว่าคนใดไม่ผ่านคอร์สอบรมจาก “ศูนย์ฝึกอบรมกิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”...ก็จะได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นผู้ว่าฯ” นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่พูดขยี้กันไปเท่านั้น

หนึ่งในผู้ที่ให้ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องพัฒนาจังหวัด ต้องมีหลักในการบริหาร...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การทำ เกษตรแบบธรรมชาติ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อน ต้องเข้าใจจริงและรู้อจริง กระทั่งนำไปปฏิบัติได้อย่างผู้ชำนาญการ ซึ่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับแต่ละคน

“เกษตรธรรมชาติต้องค่อยๆปรับสมดุลไร่นาสู่ความเป็นธรรมชาติ แรกๆอาจจะลำบากอยู่สักหน่อย แต่ระยะยาว อนาคตไกลๆจะสบาย ถึงวันนี้ศูนย์มาบเอื้องอบรมมาแล้วกว่า 500 รุ่น น้อมนำศาสตร์พระราชามาเผยแพร่ ทำจริง เรียนรู้อจริง สรุปแนวคิด...ต่างคนต่างทำด้วยตนเอง แบบไม่มีสูตรสำเร็จ”

กระนั้นก็ตาม แนวทางการเกษตรธรรมชาตินั้น จะเดินหน้าไปได้ มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในระดับนโยบายยังขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ ประเทศด้วยว่าจะเน้นหนักไปด้านไหน ถ้ามุ่งมุ่งเป้าไปที่ “ทุนนิยม” ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม...ก็แย่ ที่ต้องเน้นย้ำ... “ความพอเพียง” ต้อง ระเบิดมาจากข้างใน

ผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นอยู่ที่ 80-100 คน มีสัก 1 คน...ที่ “รู” และ “ทำได้จริง” ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ว.



เกษตรอินทรีย์...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธี เปิด โครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ด้านการสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโสวัจ ออไอศุนย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13, 14 และนายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม ณ กลุ่มเกษตรกรทำนนานาไร่ อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร เมื่อเร็วๆ นี้



■ โครงการบางระกำโมเดล 60

พิษณุโลก : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่สูง และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รัฐถกเอกชนภาคเหนือ เร่งลงทุนเมกะโปรเจกต์



ลงพื้นที่ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “พิษณุโลก-สุโขทัย” ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร วานนี้ (25 ธ.ค.)

กรุงเทพธุรกิจ • นายฯ รับข้อเสนอเอกชนพัฒนาภาคเหนือ เร่งโครงสร้างพื้นฐาน-บริหารจัดการน้ำ-ยกระดับเกษตร สั่งคมนาคมทำรายละเอียดแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-เชียงใหม่ หลังญี่ปุ่นรายงานบก่อสร้าง 4 แล่นล้าน สั่งศึกษาสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 รองรับผู้โดยสารเพิ่มศักยภาพปี 73 ไฟเขียวบ 61 แก้ปัญหาหน้าท่วม 1.9 พันล้าน

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร

อ่านประกอบ

เอกชนเสนอแผน 5 ด้าน

ยกระดับเศรษฐกิจภาคเหนือ | 2

จ.สุโขทัยในวันนี้ (26 ธ.ค.) เป็นธรรมเนียมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับภาคเอกชน

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

รัฐ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนเกษตรกร และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมวานนี้ (25 ธ.ค.) ว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนที่เร่งรัดให้รัฐบาลเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีหลายโครงการที่สำคัญ

โครงการแรกโครงการรถไฟความเร็วสูง

(High Speed Train) เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ กระทรวงคมนาคมได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าการโครงการดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผลการศึกษามายังไทยและระบุว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 4 แล่นล้านบาท แบ่งเป็น ช่วงแรกกรุงเทพ-พิษณุโลก 2 แล่นล้านบาท และช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ อีก 2 แล่นล้านบาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการนี้ต่างจากรถไฟความเร็วสูงกทม.-โคราช-หนองคาย ที่มีการเชื่อมโยงไปยังรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ผ่านมายังสปป.ลาว แต่โครงการนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ไปศึกษาความคุ้มค่าและวงเงินลงทุน และนำเสนอเพิ่มเติมถึงอัตราผลตอบแทนในด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงภูมิภาคแล้วกลับมาเสนออีกครั้งเพื่อดูถึงความคุ้มค่าของโครงการอีกครั้ง

ส่วนโครงการพัฒนาการขนส่งทางรางโครงการอื่น ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และโครงการเชียงใหม่-เชียงราย คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือนมี.ค.2561 ส่วนทางรถไฟเส้นทางใหม่จากลำานาธารณ์ จ.ลพบุรี-เพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการเสนอโครงการตามขั้นตอนเพื่อให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

สั่งเร่งรถไฟรางเบาเข้าบอร์ดพีพีพี

ส่วนการพัฒนาการระบบรถไฟฟ้างรางเบา (LRT) ของจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) เพื่อพิจารณาว่าโครงการนี้จะใช้ระบบพีพีพีหรือไม่โดยขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวงเงิน

สำหรับการก่อสร้าง

สำหรับโครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศที่ภาคเอกชนเร่งรัดให้ก่อสร้างอาคารขนานนาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางมาเชียงใหม่มากขึ้นจากปัจจุบันปีละประมาณ 9 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านคนในปี 2573 ซึ่งถือว่าเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน โดยนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาในรายละเอียด การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความพร้อม หากก่อสร้างจะใช้บงทของบริษัทการทำอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้าง

รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมไปเร่งพิจารณารายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางอากาศซึ่งผู้แทนภาคเอกชนภาคเหนือเร่งรัดให้จัดทำโครงการก่อสร้างที่ รวมถึง พิจารณาถึงข้อเสนอการปรับปรุงท่าอากาศยาน ลำปาง แพร่ น่าน และพิษณุโลก ด้วย

จัดอันดับสำคัญจัดการแหล่งน้ำ

สำหรับโครงการด้านชลประทานและการบริหารจัดการน้ำที่ประชุมฯมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือโดยแก้ปัญหาหน้าท่วมซ้ำซากภัยแล้งที่เกิดจากการไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำตามลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำหลัก

โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมโดยให้เร่ง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการยอมรับ และสนับสนุนการดำเนินการ

พร้อมกันนี้ ได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนสนับสนุนโครงการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ โดยใช้ผักและผลไม้ นำร่อง

ในลักษณะครอบคลุมการผลิตต้นทางกลางทางและปลายทาง เพื่อเป็นอาหารอนาคต ซึ่งการส่งเสริมให้การปลูกพืชเศรษฐกิจราคาดีที่มีตลาดรองรับ รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรจะช่วยสร้างรายได้ใช้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5,000 รายประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยเพิ่มผลิตภัณ์ที่มวบรวม (จีดีพี) ภาคเกษตรในภาคเหนือประมาณ 3% ต่อปี

นอกจากนี้ ให้รับข้อเสนอของเอกชนไปพิจารณาสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงภาคเหนือ และการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจภาคเหนือในระดับนานาชาติด้วย

หนุนค้าชายแดน “ไทย-เมียนมา”

นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงคมนาคม สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา เช่น การทำ Visa on Arrival (VOA) การสร้างการเชื่อมโยงทางถนนของจังหวัดต่างๆ กับจุดท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากนัก นอกจากนี้ เอกชนภาคเหนือเสนอ โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเมืองสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ด้านนายวิโรจน์ จิรัฐิติกาล ชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่า ภาคเอกชนพอใจผลการประชุมครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีและครม. ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆ ในภาคเหนือและได้มารับทราบข้อมูลด้วยตนเอง แต่จากนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะไปผลักดันต่อ โดยเฉพาะโครงการสำคัญอย่างการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม วงเงินประมาณ 1,400 ล้าน

บาท เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมและน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

ของบ.9พันล้านดันโครงการน้ำ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เอกชนภาคเหนือเสนอของบประมาณดำเนิน 124 โครงการ วงเงิน 9,600 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการน้ำขนาดเล็กเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นรวม 12.66 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 12,250 ไร่ มีครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ 52,780 ครัวเรือน ลุ่มน้ำก่อสร้างฝาย ประตูระบายน้ำ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำยม ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันในลุ่มน้ำยมสามารถเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำได้เพียง 10% ของปริมาณน้ำที่ไหลทิ้งลงแม่น้ำน่านในแต่ละปี



นายกฯ หยอกโก - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโกชนพื้นเมืองของจ.พิษณุโลก คือ โกเหลื่องหางขาว และได้ทดลองชิมโกช้อ "เทพประทานพร" พร้อมกับพูดหยอกล้อกับโกว่า "ไม่ต้องกลัว คสช. นะ คสช. ไม่ดุ" ซึ่งได้สร้างเสียงหัวเราะจากชาวบ้านที่มาให้การต้อนรับ

"บิกตู"สัญญาพิษณุโลก "หยอกโก"ไม่ต้องกลัวคสช.

อ่านต่อหน้า 11

"บิกตู"สัญญาพิษณุโลก "หยอกโก"ไม่ต้องกลัวคสช.

ผู้จัดการรายวัน360 - "บิกตู" นำ ครม. ลงพื้นที่เมืองสองแคว กราบสักการะพระพุทธรชินราช ขอพรให้บ้านเมืองปลอดภัย ทำงานเพื่อบ้านเมืองสำเร็จ ออณัติผู้พิการ อยากรให้มีเลือกตั้งหรือไม่ อยากรได้คนอื่นมาแทน "ประยุทธ์" หรือยัง สั่ง รวม.เกษตรฯ แก้ปัญหา "ราคาข้าว-แหล่งน้ำ" พร้อมตรวจงานวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า อารมดีดี หยอกโกเหลื่องหางขาว บอกไม่ต้องกลัว คสช.ไม่ดุ เล่นมุกเปลี่ยนนามสกุลเป็น "จันทร์ส้มซ่า" แถมควักกระเป๋าซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว 3 ตัว ให้ "ฉัตรชัย-บิกบิก" ย้ำแก้ปัญหาข้าวมา 3 ปี อยากรมองเป็นเรื่องการเมือง ก่อนออกลูกอ่อนขอประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ (25 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจราชการ ที่ จ.พิษณุโลก และประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2560 ที่ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.นี้

จากนั้นนายกฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ ไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เพื่อสักการะพระพุทธรชินราช ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.พิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้สนทนาธรรมกับพระศรีรัตนมนี่ และช่วงหนึ่งระบุว่า ขณะนี้บ้านเมืองสงบ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะทำเรื่องท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน นักท่องเที่ยวจะได้ไม่ลดลง เช่น มาไหว้พระที่พิษณุโลก ไปต่อที่สุโขทัย แล้วไปรับอากาศเย็นที่เชียงใหม่ เป็นต้น จากนั้นได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้ขอพรหลวงพ่พระพุทธรชินราช ให้บ้านเมืองปลอดภัย ตนจะทำงานเพื่อบ้านเมืองให้สำเร็จ ทุกปัญหาจะช่วยดูแล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ ได้มีข้าราชการ ประชาชน เกษตรกรจำนวนมาก มารอพบนายกฯ เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆ และขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยนายกฯ กล่าวกับกลุ่มผู้พิพากษาว่า เราต้องมีความเชื่อมั่น มีความหวัง มีศรัทธา ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ได้ถามผู้พิพากษาว่า อยากให้มีการเลือกตั้ง อยากให้คนอื่นมาทำแทนตนหรือยัง ถ้ามาทำก็ทำให้ดีแล้วกัน ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ต้องดูแลคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติ การใช้งบประมาณ ก็จะเป็นเบี้ยหัวแตก ไม่มีการสร้างระบบ ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า พร้อมจะเลือกตั้งแล้วหรือไม่

จากนั้น ได้มีประชาชนมายื่นเรื่องเรียนเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มชาวนา ร้องเรียนปัญหา ราคาข้าวตกต่ำ ชายชาวนาปรังได้ดินละ 5,000 บาท และขอแหล่งน้ำ โดยนายกฯ ได้เรียก รมว.เกษตรและสหกรณ์มารับเรื่อง และบอกว่าเดี๋ยวแก้ปัญหาให้

ต่อมา เวลา 10.00 น. ที่บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก นายกฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจการดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดลองนวดไหล่ แก้มือๆ จากผู้สูงอายุในชุมชน โดยคุณยายบอกให้นายกฯ อยู่นานๆ นายกฯ กล่าวตอบว่า "ยังไม่ถึงเวลาพูด" พร้อมทั้งเราะอย่างเขินๆ จากนั้นนายกฯ ได้ให้ความสนใจกับ โกงขนพื้นเมืองของ จ.พิษณุโลก คือ "โก๋เหล็องหางขาว" ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลมา และทดลองอู๋มโก๋ชื่อ "เทพประทานพร" และยังได้ให้ความสนใจกับพ่อน้ำพุ โกงขนพระนเรศวร เหล็องหางขาว ชื่อ "มารวย" ซึ่งมีราคาสูงกว่า 1 แสนบาท เนื่องจากมีคุณลักษณะสมบูรณ์แบบ ไหลกว้าง บึกบึน แข็งแกร่ง ปัจจุบัน โกงขนพ่อน้ำพุเหล็องหางขาว ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมาซื้อ ลูกโก๋ไปเลี้ยงจำนวนมาก ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว รวมทั้งบรูไน ขณะเดียวกันนายกฯ ได้พูดกับ โกงขน เทพประทานพร พร้อมเกาคอว่า "ไม่ต้องกลัว คสช. นะ คสช.ไม่ดู"

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้ความสนใจ สุนัขพันธุ์บางแก้ว ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข จ.พิษณุโลก โดยได้ล้อเล่นกับ "เจ้าเมืองแมน" สุนัขพ่อน้ำพุ และซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว เพศผู้ 3 ตัว ในราคาตัวละ 6,000 บาท เพื่อนำไปเลี้ยงเองที่บ้าน 1 ตัว อีก 2 ตัว มอบให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยได้จ่ายเงินสดให้กับเจ้าของจำนวน 25,000 บาท พร้อมระบุว่า เงินที่เหลือให้เป็นขวัญถุง

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นี่คือโอกาสของบ้านเมืองเราที่มีศักยภาพ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของส้มซ่า ขอให้เรียก นายกฯ ว่า ประยุทธ์ จันทร์สั้มซ่า เพื่อที่จะได้กลมกลืนกันหน่อย ส่วนเรื่องราคาข้าว รัฐบาลได้ดูแลหลายอย่าง ทั้งจำน่ายังคง ผลักดันให้ปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด และที่ผ่านมา 3 ปี แก้ปัญหาข้าวมาโดยตลอด อย่ามองเป็นเรื่องการเมือง เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ถามประชาชนว่า มีใครเมื่อนายกฯ หรือไม่ โดยผู้สูงอายุคนหนึ่ง ตะโกนขึ้นว่า "รักนายกฯ ขอถ่ายรูปกับนายกฯหน่อย" โดย พล.อ.ประยุทธ์ ยิ้มชอบใจก่อนตอบว่า "มาแรง ถือว่าจริงใจจริงๆ" จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินลงจากโถงเดิม เพื่อทักทายประชาชน และรับดอกไม้ ถ้าถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองก่อนกล่าวว่า "วันนี้รู้สึกเหมือนกับประกวดนางสาวไทย ขอให้ทุกคนร่ำรวย อย่าซื้อหวยกันเยอะ" และระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินถ่ายรูปกับชาวบ้าน มีชาวบ้านแซวขอห่วยทะเบียนรถนายกฯว่า "นายก 5550 หรือเปล่า ยิ่งเงงวดนี้ขอหน่อย อยากถามนายกฯ เหมือนกันว่า แม่อายุ 80 แล้ว ยังถูกจับตลอดเลย เพราะเล่นไฟ แก่แล้วจึงไม่รู้จะไปทำอะไร นอกจากแหงห่วย กับเล่นไฟ"

นอกจากนี้ มีชาวบ้านคนหนึ่งรอปพบนายกฯ เพื่อมอบวัตถุมงคล ได้แก่พระร่วง พร้อมกล่าวขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติ

ต่อมา เวลา 11.20 น. นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางมายังอาคารศรีวิชัยโชติ ม.ราชภัฏ พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายภัคพงษ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ที่ดินทำกิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ โดยมอบให้กับผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ พร้อมกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า 1 พันคน ว่า ได้มารับฟังปัญหา และย้ำว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน และยกระดับรายได้ให้ประชาชน และขอให้ทุกคนทำงานร่วมกับรัฐบาลนี้ ไม่ต้องรอรัฐบาลหน้า

ทั้งนี้ มีประชาชนยกมือ นายกฯ จึงกล่าวว่าน้อยจริงๆ พร้อมหัวเราะ และกล่าวว่า เรื่องของท่าน ตนไปอ้อนอะไรกับท่านไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้พวกท่านร่วมมือกับเราหน่อยเท่านั้น ตนเห็นใจเจ้าหน้าที่ ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ดี ก็บอกว่าไม่ดีเพราะอะไร ทำไมถึงทำไม่ได้ มีความเดือดร้อนอะไรถ้าร้องมาแล้วทำไม่ได้ ก็ร้องมาที่ตน มันถึงทำเนียบฯ อยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมดต้องใช้ประชาธิปไตย วันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เปลี่ยนความเชื่อใหม่ให้ได้ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ ตนพูดเลย ไม่มีโอกาสอีกแล้ว ตนก็ทำสุดชีวิต ให้พวกท่าน

นายกฯ กล่าวว่า ใกล้ปีใหม่แล้ว ขออวยพรล่วงหน้าไปอีก 10 ปี 15 ปี 20 ปี เพราะถ้าอวยพรปีเดียว ก็ได้ปีเดียว แล้วปีหน้าตนจะได้อยู่หรือเปล่า ยังไม่รู้เลย ก็ไม่เป็นไร ตนขออวยพรให้ท่าน ปัญหาที่เผชิญมาตลอดชีวิต หหมดสิ้นไป ไม่ว่าจะมีความเป็นอยู่ หรือความไม่ยุติธรรม หรือความไม่เป็นธรรม ก็ขอให้ชีวิตต่อไป จากนี้มีความสุข ขอให้ทุกคนร่วมมือกับตน ในเวลานี้ จากนั้นนายกฯ ถามประชาชน ใครจะช่วยตน ยกมือ สัญญาแล้วนะ สัญญาต้องเป็นสัญญา ไม่ใช่สัญญา สายัณห์ เราชจะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยกลไกประชาธิปไตย ประชาชน คือเจ้าของทุกอย่าง แต่ต้องเอาข้าราชการไปด้วย ขอขอบคุณ ขอโทษ ถ้าพูดแรงไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกฯ และคณะ ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ บางระกำโมเดล โครงการแก้มลิงบึงระมาณ บึงตะเคี๋ย และบึงขี้แร้ง จ.พิษณุโลก และได้เดินทางต่อไปยัง อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย โดยนายกฯ ได้เข้ากราบสักการะพระอจนะ ที่วัดศรีชุม และภายหลังได้ออกมาทักทาย พูดคุย กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และร่วมถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกล่าวกับนักท่องเที่ยว ขอให้เป็นที่กำลังใจซึ่งกัน และกัน ก่อนจะร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะที่บริเวณด้านหน้าโบราณสถาน.

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ภาคเหนือ เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือหลายประเด็นมาก ไฮไลต์ในการหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ กรอ.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา คือ การที่นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปทบทวนโครงการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กทม.-เชียงใหม่ ที่จะเป็นการร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นของญี่ปุ่น พบว่ามีวงเงินการก่อสร้างสูงถึง 4 แสนล้านบาท จึงได้ไปพิจารณาความเหมาะสมของโครงการใหม่ ว่าต้นทุนการทำโครงการมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ และเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนืออย่างไร จากนั้นให้นำกลับมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนั้น มีการเสนอให้เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัด โดยเสนอก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่-เชียงใหม่-เชียงใหม่) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 106 โครงการข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 จ.กำแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรวมรดโลก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหลายเส้นทาง โดยส่วนนี้ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปเร่งพิจารณาในรายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมด้านการลงทุนในรูปแบบร่วมทุนกับเอกชนหรือพีพีพี ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

ด้านการขนส่งทางราง รัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการสำรวจออกแบบเส้นทางรถไฟใหม่

ชะลอรถไฟความเร็วสูง กทม.-เชียงใหม่



จากลำนารายณ์ จ.ลพบุรี ไปเพชรบูรณ์ เชื่อมโยงรถไฟทางคู่ภาคเหนือ พร้อมกับเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ-เด่นชัย-เชียงใหม่

กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและ สหกรณ์ กล่าว ว่า เอกชนภาคเหนือ เสนอของบประมาณดำเนินการ 124 โครงการ วงเงิน 9,600 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการน้ำขนาดเล็กเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นรวม 12.66 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 12,250 ไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 52,780 ครัวเรือน ลุ่มน้ำ ก่อสร้างฝาย ประชวรระบายน้ำ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำยมที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันในลุ่มน้ำยมสามารถเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำได้เพียง 10% ของปริมาณน้ำที่ไหลทิ้งลงแม่น้ำน่านในแต่ละปี

โครงการที่เสนอมาเป็นโครงการ

เดิมที่กรมชลประทานศึกษาไว้แล้ว และมีความพร้อมที่จะดำเนินการมีทั้งหมด 4 โครงการ วงเงิน 1,900 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำยม ได้แก่ ประตูระบายน้ำทำนางงาม จ.พิษณุโลก ประตูระบายน้ำท่าแหและประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทั้งนี้เพื่อให้ทันสำหรับรองรับการบริหารจัดการน้ำหลากในปี 2561 ทั้ง 3 โครงการ วงเงินรวม 1,400 ล้านบาท และโครงการชุดคลองแคว่มลึงทุง หลวง จ.สุโขทัย วงเงิน 500 ล้านบาท

อดีตคีต ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี กล่าว ว่า รัฐบาลได้เริ่มโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจริงๆ ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้แต่ยังไม่สำเร็จ รัฐบาลนี้จึงหาแนวทางใหม่ซึ่งเชื่อว่าแก้ไขปัญหาได้จริง ด้วยการแก้หนี้เกษตรกรอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานหลายกระทรวงไม่ใช่กระทรวงการคลังเพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้มีทั้งการมี

กฎหมายลงโทษการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 15% ที่มีโทษหนักทางอาญาถึงขั้นจำคุก ซึ่งเชื่อว่าจะปรามการทำผิดได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่ 2 ทางออกสำหรับผู้ที่เคยปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ยังมีรายได้อยู่ คือ การเปิดให้เข้ามาปล่อยสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยเกิน 15% คือคิดดอกเบี้ยได้ 36% ปล่อยเงินต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งดอกเบี้ยระดับนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการก็อยู่ได้

สำหรับผู้เองที่มีหนี้ในระบบอยู่ รัฐบาลสนับสนุนให้ไปเจรจาเพื่อลดหนี้ หรือเงื่อนไข ไซต่างๆ และเข้ามาเป็นหนี้ในระบบแทน โดยจะมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าไปรับหนี้ส่วนนี้เข้ามา โดยรัฐบาลเคยอนุมัติวงเงินให้ทั้งสองแห่ง แห่งละ 5,000 ล้านบาท รวม 1 หมื่นล้านบาท หากปล่อยได้มากกว่านี้ก็พร้อมจะอนุมัติวงเงินเพิ่มให้อีก

ทั้งนี้ การเจรจาประนอมหนี้เพื่อให้หนี้เข้ามาในระบบและประชาชนได้รับดอกเบี้ยที่ผ่อนได้นี้ จะมีคณะเจรจาโดยมีอัยการของทุกจังหวัดนำผู้เป็นหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะเจรจานี้ได้ผ่านธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด และเมื่อเข้ามาอยู่ในระบบแล้วหากต้องการวงเงินเพิ่มเพื่อใช้หมุนเวียน ทั้งสองธนาคารก็มีวงเงินให้หรือจะกู้พีโกไฟแนนซ์ที่เป็นสถาบันการเงินในระบบก็ได้ ■



4. บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด
5. บริษัท ซากาตะ สยาม ซี๊ด
6. บริษัท ออแกนิก แมทเทอร์ จำกัด
7. บริษัท แวนด้า ซี๊ดส์ จำกัด
8. บริษัท คาร์กิลล์มีท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
9. บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
10. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
11. บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
12. บริษัท รวมเกษตรกร



นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลัง “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560” มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญามาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในท้อง

ที่ที่ผู้ประกอบการมีสำนักงานแห่งใหญ่หรือมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ รวมถึงสามารถแจ้งผ่านในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.opsmoac.go.th/contractfarming> ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน และจะครบกำหนดระยะเวลาแจ้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นั้น

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาแจ้งประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้วจำนวน 37 รายแบ่งเป็นนิติบุคคล 35 รายและบุคคลธรรมดา 2 ราย ดังนี้ 1. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) 3. บริษัท พี.เอส.คอนเทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด

4. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
5. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
6. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
7. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
8. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
9. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
10. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
11. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
12. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
13. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
14. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
15. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
16. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
17. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
18. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
19. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
20. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
21. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
22. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
23. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
24. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
25. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
26. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
27. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
28. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
29. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
30. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
31. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
32. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
33. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
34. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด
35. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเซีย จำกัด

ขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญา



30. บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
31. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
33. บริษัท ชันฟู๊ด อินเทอร์เน็ต จำกัด
34. บริษัท ชันฟีด (ประเทศไทย) จำกัด
35. บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

1. นายकुลา ตรงเมธีรัตน์ และ 2. นายธีรเมศร์ สิริพงศ์ศรี สำหรับการแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาของผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว (รายเดิม) ใกล้จะครบระยะเวลาดำเนินการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มาแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา

รีบมาดำเนินการแจ้งการประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพราะหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งการประกอบธุรกิจจะมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย คือ โทษปรับสูงสุดเป็นจำนวนถึง 300,000 บาท สำหรับขั้นตอนต่อไปการทำสัญญากับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับชี้ชวนและร่างสัญญาที่มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

“กฎหมายเกษตรพันธสัญญา” จึงถือเป็นการเปิดมิติใหม่ ในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2281-5955 ต่อ 354 หรือสายด่วน 1170.

สัญจรศึก-คุยกับไก้ บิกตูโชว์ มาร์คอะมี.44'เพื่อ

**อภัยขบปมรีเซต
สนช.โหวตฉลุย
9ปช.ไก้ที่อยู่ต่อ
ลุยแก้17มาตรา
พรบ.เลือกทั้งสส.
'บิกตู'สัญจรพิษณุโลกโชว์
อีก-คุย'ไก้ชน'บอก'ไม่ต้อง
กลัวคสช.ไม่ดู'** □อ่านต่อหน้า 10

● บิกตูโชว์ □ ต่อจากหน้า 1

วิญญูปีควุ่น 'รีเซตพรรค' เผชิญการแก้ปัญหาคอนเป็นสมาชิกหลายพรรค มาร์คไพล์อภัยขบ ทำสู๊บบบตรงไปตรงมา ปลอบชาวปชป.อย่าหวั่นไหวถูกแก๊งค์ด้วยกม. ชี้ติดต่อสมาชิก 3 ล้านคนใน 1 เดือนปฏิบัติได้ยากจากมุ่งทำการเมืองอ่อนแอ เรื่องไกรจ่อร้องศาลรธน. ปม'ม.44'แก้กม.พรรคด้วย สนช.โหวตฉลุย' พรบ.ปชช.'

บิกตุนำคณะสัญจรพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6

ดอนเมือง ไปประชุมกรม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือกรม.สัญจร ที่จ.พิษณุโลก และสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.

โดยพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายวิญญู เครืองาม, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรมและนายวิทูรัช ศรีสุวรรณ รมช.คลัง เดินทางมายังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เพื่อกราบสักการะพระพุทธรชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจ.พิษณุโลก กราบสักการะพระบรมรูป 3 พระมหากษัตริย์ และกราบนมัสการ พระศรีรัตนมุณี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ โดยพระศรีรัตนมุณี ได้มอบเหรียญสมโภชหลวงพ่อพระพุทธรชินราชครบรอบ 660 ปี ให้ พล.อ.ประยุทธ์และคณะ

ร้องไว้ที่เก็บข้าวชวดร่วมจำนำยุ่ง

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้พบกับนาย กฤษณะ ลาโล ประธานเครือข่ายอารยสถาปัตย์ ที่มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมอารยสถาปัตย์ โดย สมาชิกในเครือข่ายอารยสถาปัตย์ บอกกับพล.อ.ประยุทธ์ว่า ขอขอบคุณที่เข้ามาทำงานช่วยเหลือประเทศ พร้อมยกย่องว่า ท่านคือฮีโร่ ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "ไม่ใช่' ไม่อยากเป็น ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมด ซึ่งในการพัฒนาทุกคนต้องหาศักยภาพตัวเอง

ให้ได้' จะให้ผมเลิกทำงานได้หรือยัง' อยากได้คนอื่นเข้ามาทำงานแล้วหรือยัง' อยากเลิกตั้งหรือยัง' แต่ใครมาทำก็ขอให้ทำให้ดี' และประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ โกรมก็ต้องทำตามนี้' ไม่ใช่ทำตามคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง'

ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีเรื่องปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน พล.อ.ประยุทธ์เรียกพล.อ.อนุพงษ์ มารับเพื่อแก้ปัญหา

ขณะที่เรื่องเรียนปัญหาราคาค่าข้าวตกต่ำ เกวียนละ 5,000 บาท โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า แปลกใจ จากนั้นให้รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องไปแก้ปัญหา พร้อมกล่าวว่า ต้องไปดูว่าเพราะอะไร ปัญหาคุณภาพข้าว ความชื้นของข้าว และได้ถามชาวบ้านว่าเข้าโครงการจำนำซึ่งจำงหรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่ได้เข้าโครงการเนื่องจากไม่มีที่เก็บ พล.อ.ประยุทธ์ จึงระบุว่า ทำไมไม่เข้าโครงการ ไม่รู้เรื่องเลย อย่างไรก็ตามจะแก้ปัญหาให้

คุย'ไก้ชน-ไม่ต้องกลัวคสช.ไม่ดู'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางมาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในกองทัพภาคที่ 3 ก่อนจะไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านส้มซ่า จ.พิษณุโลก และทดลองนวดไถ่แก้เมื่อยจากผู้สูงอายุในชุมชน โดยพล.อ.ประยุทธ์ให้ความสนใจกับรูปไถ่พื้นเมืองของจ.พิษณุโลกคือ ไถ่พื้นฐ่เถลิงของชาว ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลมา ทดลองอู่มไถ่ชื่อเทพประทานพร และสนใจพอพื้นฐ่ไถ่ชนพระนเรศวรพื้นฐ่เถลิงของชาวชื่อเจ้ามารวย ซึ่งมีราคาสูง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 ธันวาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9890

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 249.25 Ad Value: 411,262.50

PRValue (x3): 1,233,787.50 Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: สัญจรศึก-คุยกับไก่บักตู้โชว์มาร์คจะม.44'เพื่ออภัยปมรีเซตสนช.โหวตฉลุย9ปช.ได้...

กว่า 100,000 บาท โดยพล.อ.ประยุทธ์ยังพูดหยอกล้อกับไก่ชนชื่อเทพประกายทอง พร้อมเถลไถลว่า “ไม่ต้องกลัว คสช.นะ คสช.ไม่ดู” ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังสนใจการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายพันธุ์บางแก้ว ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขจ.พิษณุโลก โดยได้เล่นกับเจ้าเมืองแมน สุนัขพ่อพันธุ์ และซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว เพศผู้ 3 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เพื่อเลี้ยงเองที่บ้าน 1 ตัว อีก 2 ตัว มอบให้ พล.อ.ฉัตรชัย และพล.อ.อนุพงษ์ โดยได้จ่ายเงินสดให้กับเจ้าของ 25,000 บาทพร้อมระบุว่าเงินที่เหลือให้เป็นขวัญถุง

ถามชาวบ้านเมื่อนายกฯหรือไม

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวปราศรัยกับชาวบ้านสี่หมื่นคนประมาณ 200 คนที่มารอต้อนรับว่า คิใจที่ได้มาในวันนี้ ชุมชนนี้มีภูมิปัญญาพื้นฐานที่ดี ทั้งปลากัด ไก่ชน ต้องดูว่าจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร ในส่วนของสี่หมื่นคนนั้นไม่น่าห่วง เชื่อว่าจะขายได้มากกว่านี้ ด้วยช่องทางทางการค้าขายออนไลน์ จึงอยากให้รวมกลุ่มกันแปรรูป นำสินค้าไปขายแบบออนไลน์ แต่ต้องมีคุณภาพด้วย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ส่วนราคาข้าว นั้น รัฐบาลดูแลหลายอย่างแล้ว ทั้งนโยบายจำนำข้าวฯ ข้าวต้องมีคุณภาพและปลูกตามความต้องการของตลาด ที่ผ่านมามีพายุหนักปัญหาข้าวราคาข้าวตลอด 3 ปีเต็ม และไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

พล.อ.ประยุทธ์ ถามประชาชนว่ามีใครเบื่อนายกฯหรือไม โดยที่มีผู้สูงอายุคนหนึ่งตะโกนว่า “รักนายกฯ ขออภัยรูปกับนายกฯหน่อย” พล.อ.ประยุทธ์ ยิ้มชอบใจก่อนตอบว่า “มาแรงดีว่าจริงใจจริงๆ” จากนั้นเดินลงจากโพเดียมเพื่อทักทายประชาชนและรับดอกไม้ ถ้วยรูปอย่างเป็นกันเอง ก่อนกล่าวว่า วันนี้รู้สึกเหมือนกับประกวดนางสาวไทย ขอให้ทุกคนรำววย อย่าซื้อห่วยกันเยอะ โดยก่อนเดินขึ้นรถ พล.อ.ประยุทธ์ทำมือเป็นสัญลักษณ์โอเลิฟยู พร้อมตะโกนว่า รักทุกคน

สำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ที่จ.พิษณุโลก พล.อ.ประยุทธ์ ใช้รถโตโยต้า อัลทาร์ด ทะเบียน 5 กค 5550 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไปซื้อเลขรางวัล

ขอชาวบ้านร่วมมือรัฐบาลหน้า

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ใน



ที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแก่ประชาชน 14 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านผู้ว่าฯ 14 จังหวัดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครรักษาดินแดนที่กระจายกำลังดูแลทั่วพื้นที่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การมอบเอกสารให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน เป็นการปลดล็อกให้ประชาชนที่อยู่ในที่ป่าเสื่อมโทรม ได้ใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ส่วนที่คนรู้สึกว่าการทุจริตมันยังเกิดมาก่อนปี 2556 ต่อมาปี 2557 ที่ตนเข้ามาเศรษฐกิจยังชะงักแต่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเมื่อปี 2558 ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังชะงักตัว เพราะหลายประเทศยังมีความขัดแย้ง แต่เราไม่เคยขัดแย้งกับใคร รัฐบาลทำเตรียมมาให้ 3 ปี ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันรักษา ต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติให้ทั่วถึง ขณะที่ประชาธิปไตยต้องมีธรรมาภิบาล ทั่วถึง และเป็นธรรมกับทุกคน ส่วนที่เป็นปัญหาทางการเมือง ก็อย่าให้บานปลายไปกว่านี้เลย ไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้า ทุกคนต้องร่วมมือกับรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลหน้าจะทำดีกว่ารัฐบาลนี้หรือไม่ทุกคนก็ต้องช่วยเขา

ใครมีปัญหาให้มาร้องที่ผม

“ในห้องนี้ เชื่อว่าไม่มีใครรักผม นั่นก็เป็นเรื่องของท่าน ผมคงไปขออภัยไม่ได้ แต่ถ้ามีความเดือดร้อน ถ้าจะมาร้องกับรัฐบาล ให้มาร้องที่ผม เพราะเราทำงานแบบประชาธิปไตย สำคัญว่าเราต้องหาคำตอบให้เจอ พัฒนาทั้งจากภายในและภายนอก เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญ ประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาท้องถิ่นเราทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าทุก

พูดกับไก่ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเมืองสองแคว พันธุ์เหลืองหางขาว ทั้งยังพูดกับไก่ว่า “ไม่ต้องกลัว คสช.นะ ไม่ดู” ระหว่างเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสี่หมื่น จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.

คนไม่เปลี่ยนความเชื่อ ไม่เปลี่ยนความคิดก็จะแก้อะไรไม่ได้ วันนี้ประเทศไทยปลูกข้าวหลายชนิด และปลูกข้าวที่ลดน้ำตาล ซึ่งผมก็กินข้าว เพราะเห็นเขาบอกว่ากินหวานมากจะดู นี้ผมก็เขินลงแล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ปีใหม่นี้ ตนหวังว่าสิ่งที่ทุกคนเผชิญมาตลอดชีวิต ทั้งความ เป็นอยู่และความไม่ยุติธรรม ขอให้หมดไป และขอให้มีความสุข ขององค์พระพุทธรชินราชให้ทุกคนสำเร็จทุกประการ และรอดจนจะเป็นทะเลเมียนมะไรก็เป็นเรื่องของรอด ความหวังอยู่ที่ตัวเอง ไม่ใช่อย่างอื่น

บักป้อมไก่ห้ายนิ้วลือก

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุโลก พล.อ.ประวิตร รมว.กระทรวงมหาดไทย และ รมว.กลาโหม เดินทางสักการะพระพุทธรชินราช ต่อจากคณะของนายกฯ โดยที่ซื้อมีดด้านขวายัง พันธูปกรรณพวงซื้อมีดจากอาคารนี้ลือก

ผู้สื่อข่าวถามถึงอาการบาดเจ็บ พล.อ.ประวิตรตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า “ดีแล้ว อีกสองวันหายแล้ว”

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการขึ้นเงงที่มาจากนาฬิกาหูดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเดินขึ้นรถในทันที

วิญญูบัควุ่น 'รีเซตพรรค'

นายวิญญู เกรียงงาม รองนายกฯ กล่าวกรณีมีวิจารณ์คำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 เป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมือง และอาจส่งผลให้โรคเม็ปเลือกตั้งต้องขยับออกไปว่า ไม่ใช่การรีเซ็ต ไม่ใช่การเซตซีโร่ และอธิบายไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับ เพราะของเดิมก่อนจะแก้ไขระบุว่าการพรรคต้องยื่นขึ้นเรื่องสมาชิก

นายวิญญูกล่าวอีกว่า ไม่ทราบเจตนาที่บอกว่าเป็นการรีเซ็ต แล้วแต่จะมอง เจตนาของคสช.มองว่าที่ผ่านมามีหลายคนเป็นสมาชิกหลายพรรค บางคนไม่รู้ว่าเป็นสมาชิก มีก้านันผู้ใหญ่นำไปล่าลายเซ็นมา หรือบางคนเป็นสมาชิกนานจนคิดว่าพรรคคัดชื่อออก จึงต้องตรวจสอบ ให้สมาชิกเป็นคนยื่นขึ้นมาที่พรรค ถ้าไม่ยกยื่นขึ้นก็อยู่เฉยๆ พัน 1 เดือนจะพ้นจากสมาชิกไปเอง และยื่นขึ้นไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคใหม่ เพราะเขาต้องทำเรื่องสมาชิกเหมือนกัน แต่จะยกกว่าคือเริ่มนับจากศูนย์ ไม่มีสมาชิกที่ค้างสต็อกไว้ ขณะเดียวกันก็ล่าลาย เพราะไม่ทราบว่าคุณที่มาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอื่นอยู่หรือไม่ เนื่องจากตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองปี 2550 มีความวุ่นวายเรื่องสมาชิกพรรค ไม่รู้ว่าใครอยู่พรรคไหนและมีชื่อเข้าชื่อจำนวนมาก

ซีพื้น 30 วันก็ยังสมัครสมาชิกได้

“สิ่งที่เขาเป็นกังวลอยู่ขณะนี้คือ การให้ยื่นขึ้นสมาชิกภายใน 30 วัน จะทำไม่ทัน แต่ความเป็นจริงไม่มีปัญหา ถ้าพื้นเวลา 30 วันไปแล้วยังสมัครสมาชิกใหม่ได้ สามารถยื่นออกไปได้ตลอด จะขอขยายเป็นชาติก็ได้ ถ้าพรรคโลกกลัวว่าสมาชิกจะเหลือน้อยให้รีบติดต่อทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึงเดือนมี.ค. 2561 ให้สอบถามสมาชิกของตัวเอง โทรศัพท์หรือทางออนไลน์ สอบถามกันไป เพื่อให้วันที่ 1 เม.ย. 2561 จะยื่นสมัครพร้อมกับเสียค่าสมาชิกได้ในทันที” นายวิญญูกล่าว

เมื่อถามถึงพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่ง คสช. นายวิญญูกล่าวว่า ทำได้ ไม่มีปัญหา ไม่ว่ากัน เป็นสิทธิถ้ายื่นจริงจะไม่ส่งผลให้คำสั่ง คสช.ต้องสะดุดกระบวนการยังเดินต่อไปได้

มาร์คผลดีถึงไข่ม.44พร้าเพื่อ

วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงคำสั่งตามมาตรา 44 ปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมทางธุรการได้ว่า การนำมาตรา 44 มาแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเพิ่งมีผล

บังคับใช้ และมีปัญหาเพราะมาตรา 44 ที่มีคำสั่งไปก่อนนั้น จึงรู้สึกว่าการแก้มาตรา 44 ที่ออกมามีความชัดเจน คำสั่งมาตรา 44 ที่ออกมา ยังเขียนว่าเอาเรื่องพรรคการเมือง ซึ่งควรจะเตรียมการก่อนการเลือกตั้งไปผูกกับกฎหมายเลือกตั้งที่มีเวลาแค่ 150 วัน ซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรเลย และการอ้างว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย ก็แปลกใจว่าอะไรทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย ทำให้ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่ตระหนักหรือรอบคอบเพียงพอที่จะรู้ว่าแผนการที่วางเป็นขั้นตอน ด้วยเหตุผลคืออะไร

“ผมไม่อยากจะเชื่อว่าไม่รู้ แต่อาจมีความต้องการบางอย่าง และถ้าต้องการเลื่อนการเลือกตั้ง ทำไมไม่มีมาตรการที่ห้ามที่จะบอกตรงไปตรงมา ผมเห็นว่าเป็นชายชาติทหารอยากเลื่อนการเลือกตั้งเพราะมีเหตุผลที่ดีเพื่อส่วนรวมกับออกมาตรา 44 มาแก้ เวลาเกิดขรุขระทำไม่ทันก็ออกมาตรา 44 ออกมาอีก โดยไม่บอกให้สังคมและประชาชนรู้อย่างตรงไปตรงมาว่าผู้มีอำนาจกำลังมองปัญหาอย่างไร ทำอย่างไร และยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเท่าไรซึ่งต้องใช้ให้หน่อยที่สุดอย่าใช้พร้าเพื่อ อำนาจเบ็ดเสร็จแต่ไปปักอยู่บนจีเลน มันไม่แก้ปัญหามา ไม่ได้ปฏิรูป ทั้งที่

กฎหมายทั้งหมดก็มาจาก คสช.และแม่น้ำ 5 สาย มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ใช้อำนาจตามอำเภอใจตามใจชอบ เปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ และถ้าอำนาจเบ็ดเสร็จที่ใช้ไปเพื่อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก อยากให้ระวังแล้วย้อนดูประวัติ ศาสตร์ว่าเวลาใช้อำนาจแล้วขาดความชอบธรรม ผลสุดท้ายผู้ใช้อำนาจจะต้องเผชิญกับอะไร อยากเตือนไว้เท่านั้น” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ซีทำยากติดต่อ 3 คนใน 1 เดือน

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าว ที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2561 ใครอยากตั้งพรรคให้เริ่มต้นดำเนินการได้ ซึ่งหนีไม่พ้นต้องไปหาสมาชิกด้วย จึงแปลกกว่ากฎหมายได้อนุญาตให้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มหาสมาชิกพรรคได้ ขณะที่พรรคที่ไม่มีสิทธิทำอะไรเลย และต้องรอเดือนเม.ย.เท่านั้นจึงจะเริ่มดำเนินการได้ ดังนั้นการที่คสช.ระบุว่าจะระหว่างนี้พรรคเก่าไปเตรียมการกับสมาชิกพรรคเก่า ต้องถามว่าทำได้หรือไม่ในเมื่อยังมีคำสั่งคสช.ห้ามเคลื่อนไหวอยู่ คสช.ต้องบอกให้ชัด ถ้าหวังเรื่องความวุ่นวายทางการเมือง ถามว่าทำไมคนบางกลุ่มเคลื่อนไหวได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวายหรือไม่ รู้หรือว่าใครจะตั้งพรรคใหม่ ทำไมกลุ่มคนอื่นเคลื่อนไหวแบบ

เดียวกันไม่ได้ ไม่มีเหตุผล

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ตามในเดือนเม.ย.นี้ ใครเป็นสมาชิกพรรคเก่ายื่นขึ้นและชำระเงิน เพื่อยื่นขึ้นความเป็นสมาชิกพรรค นั้น พรรคที่ได้รับผลกระทบคือพรรคที่มีสมาชิกอยู่แล้ว โดยเฉพาะพรรคที่มีสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกเกือบ 3 ล้านคน การจะติดต่อกัน 3 ล้านคน โดยถูกห้ามเคลื่อนไหวและทำกิจกรรม และให้ 3 ล้านคนทำหนังสือยื่นขึ้นกลับภายใน 30 วัน ในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ หากไม่ยื่นขึ้นก็ต้องหลุดไป ซึ่งเหมือนรีเซ็ตสมาชิกพรรค ไม่ได้เป็นศูนย์แต่กลายเป็นติดลบ เพราะสมาชิกพรรคที่หลุดไปเสียความรู้สึกกับพรรคที่เขาผูกพันอยู่ ไม่แน่ว่า วันที่ 1-30 เม.ย. พวกคนจะทำงานเชิงธุรการที่จะให้สมาชิกเก่าทำหนังสือยื่นขึ้นและชำระเงินได้กี่คน ยังก็นึกไม่ออกเลยว่าทำอะไร ไม่ใช่ง่ายๆ แต่พรรคใหม่เขาเดินไปชักชวนใครก็ได้ คนถึงบอกว่าถ้ากล้าหาญพอทำไม่ไม่เปิดให้แข่งขันอย่างตรงไปตรงมา และไม่แน่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ที่สมาชิกต้องยื่นขึ้นด้วยหนังสือแทนที่จะให้ยื่นขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์

จกมุ้งทำการเมืองอ่อนแอ

นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า สิ่งทีพูด พูดในมุมผูกพันในเชิงอุดมการณ์ของสมาชิกและพรรคมาทำลายตรงนี้เพื่ออะไร และถ้ามองการเมืองแค่เรื่องการเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกก็ไม่มีผล วันก่อนนายกฯพูดว่าการเมืองที่ดีต้องปรับปรุงระบบ ตัวแทนต้องมีส่วนร่วม มีความผูกพัน แต่นี่คือสิ่งที่นายกฯทำ และการให้อนุญาตดำเนินการตามคำสั่งไม่คุ้มเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมากกว่าหรือ เพราะกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงกว้าง

“อยากบอกกับสมาชิกพรรคที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย ก็เป็นประชาธิปไตยต่อไป กฎหมายจะมากลั่นเกลี้ยงบีบบังคับแบบนี้เพื่อให้หลุดไปก็ไม่มีเป็นไร แต่เชื่อว่าคนที่ยังมีอุดมการณ์ก็ยังมีความอยู่ แต่การทำลายความผูกพันระหว่างสมาชิกกับพรรคแบบนี้ มองไม่เห็นประโยชน์ส่วนร่วม และทำให้ความอ่อนแอทางการเมืองมีมากขึ้น เพราะทุกอย่างจะกลายเป็นการแข่งขันเฉพาะหน้า” นายอภิสิทธิ์กล่าว

รอศาลรธน.ซีสิทธิในรธน.-คสช.

นายนิพิฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงการเตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่อาจขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า คำสั่งดังกล่าว

อาจขัดแย้งกับสิทธิของประชาชนที่มีการ
รองรับในรัฐธรรมนูญที่ผ่านกระบวนการ
ประชามติ ซึ่งคนเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ใช่
การปลดล็อกพรรคการเมือง เพราะตามสิทธิ
ของประชาชนใน พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง
คือให้สมาชิกพรรคยังคงเป็นสมาชิกต่อไปได้
แต่จะพ้นสภาพเมื่อไม่จ่ายค่าบำรุงสมาชิก
พรรคภายใน 4 ปี ส่วนในคำสั่งมาตรา 44
ต้องยื่นขออนุญาตและเสียค่าบำรุงพรรคภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2561 กลายเป็น
ว่าเรื่องนี้กระทบสิทธิของประชาชน

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า การที่ยื่นเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญนั้น แม้จะมีบทเฉพาะกาลใน
รัฐธรรมนูญ รองรับอำนาจมาตรา 44 ใน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 แต่ถ้าอำนาจ
ดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
อย่างมาตรา 26 แม้ยื่นไปแล้วไม่ชนะก็ไม่
เป็นไร แต่ต้องการให้สังคมทราบว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะให้อะไรอยู่เหนือกว่ากัน
ระหว่างอำนาจ คสช. หรือสิทธิของประชาชน
ที่มีในรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านประชามติจาก
ประชาชน ต้องว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ทิศทางตัดสินอย่างไร ถ้าผลวินิจฉัยออก
มาว่า สิทธิของประชาชนเหนือกว่าอำนาจ
คสช. ก็เป็นไปได้ว่าต่อจากนี้จะไม่มีการล้า
ยัดอำนาจอีก ส่วนช่องทางจะยื่นศาล
รัฐธรรมนูญอย่างไรนั้น กำลังพิจารณาอยู่
เรื่องไกรจ่อร้องศาลรธน.ด้วย

ด้านนายเรื่องไกร ลีจิวัฒน์ สมาชิก
พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์
ในฐานะหัวหน้า คสช.ออกคำสั่งที่ 53/2560
สั่งให้สมาชิกพรรคทำหนังสือแจ้งความเป็น
สมาชิกพรรค และต้องชำระค่าบำรุงพรรค
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 และ
หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา ให้พ้น
จากสมาชิกพรรคคนนั้น เห็นว่าคำสั่งนี้จะผิด
สิทธิเสรีภาพของตนเองในฐานะสมาชิกพรรค
พท. ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 45 และ
ไม่เปิดโอกาสให้ตนใช้สิทธิแสดงความคิด
เห็นตามความในมาตรา 77 พรรคสองด้วย ดัง
นั้น การกระทำของหัวหน้า คสช.จึงอาจขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 ซึ่งมีผลให้
คำสั่งดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้

นายเรื่องไกรกล่าวต่อว่า การตราหรือ
แก้ไขกฎหมายต้องเป็นอำนาจของฝ่ายรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ประกอบมาตรา 81
หัวหน้า คสช.จึงไม่ควรมีอำนาจ โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 2557

มายกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง
ได้ ดังนั้น การออกคำสั่งที่ 53/2560 จึงอาจ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ประกอบมาตรา
81 ด้วย จำเป็นต้องร้องตรงไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีคำวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว
ซึ่งตนจะไปยื่นร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560
เป็นการกระทำละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนเอง
หรือไม่ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตาม
ความในมาตรา 5 หรือไม่ โดยจะไปยื่นคำร้อง
ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น.

กมธ.ชงแก้ 17 มาตรากม.เลือกตั้ง

วันเดียวกัน นายทวิศักดิ์ สุททวาทิน โฆษก
คณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส.ว่า กมธ.พิจารณาร่างทั้ง 17 มาตรา และ
ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ จะสรุปการระดมความคิด
เห็นของประชาชนจากเว็บไซต์ช่วงวันที่ 13-27
ธ.ค.นี้ ทั้งนี้กมธ.มีมติแก้ไขทั้งหมด 17 มาตรา
 อาทิ มาตรา 15 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) อาจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กรณีเหตุที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ได้ภายใน 1 วัน จากเดิมระบุว่ากกต.ใช้เสียง 2
ใน 3 แตกมธ.ไม่เห็นใจว่า 2 ใน 3 ก็จากอะไร
จึงเพิ่มข้อความว่า “ให้ใช้เสียง 2 ใน 3 จาก
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 7 คน

นายทวิศักดิ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังแก้ไข
มาตรา 61 กรณีกกต.ไม่รับสมัคร หรือไม่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากเดิมให้ผู้
สมัครยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วันนับแต่เปิด
รับสมัคร กมธ.แก้ไขเป็นให้นับจากวันที่กกต.
ไม่รับสมัครหรือกกต.ไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ลงสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 74 การสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนหรือการทำโพล ที่มี
ลักษณะซ้ำๆ กมธ.ได้แก้ไขว่าการทำโพลในช่วง
ก่อนเลือกตั้งจะทำได้ ต้องมีเหตุผลและมีหน่วย
งานรองรับ แต่หากไม่มีเหตุผล เป็นการจัดทำ
โพลขึ้นมาลอยๆ ไม่สามารถทำได้

ห้ามมรดกโหวตโน

โฆษกกมธ. กล่าวว่า มาตรา 75 เดิมระบุ
ว่าการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็นส.ส. หรือโหวตโน มิให้ถือว่าเป็นการใส่
ร้ายด้วยความเท็จหรือจงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ซึ่งกมธ.ได้วรรคดังกล่าวออก โดยรัฐธรรมนูญ
กำหนดให้เป็นหลักการสำคัญว่า บุคคลที่
สมัครเป็นส.ส.จะได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ได้
ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนน

โหวตโน แตกมธ.กำหนดในร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. เพื่อให้สามารถมรดกให้
ประชาชนโหวตโนได้ แตกมธ.ไม่เห็นด้วยจึง
แก้ไขโดยห้ามมิให้มีการมรดกเป็น
กิจจะลักษณะ แต่ถ้าพูดคุยของประชาชนตาม
ปกติ ไม่ถือเป็นการมรดก สามารถทำได้
ส่วนโทษ หากเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัคร
คนอื่น จะมีโทษตามมาตราที่เกี่ยวข้อง

นายทวิศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรา 77
เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะชนคนไปลง
คะแนนนั้น ในร่างระบุว่าห้ามมิให้ชนบุคคล
ไปลงคะแนนแม้จะไปส่งใกล้สถานที่ลง
คะแนนก็ไม่ได้ เพราะถือมีเจตนาพาคนไปลง
คะแนนแล้ว แต่อนุโลมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห่าง
ไกลซึ่งรัฐสามารถนำรถไปรับเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ส่วนมาตรา 132 การเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.จะนำคะแนนไปยุ่งเกี่ยวกับการคำนวณ
จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กมธ.มีมติให้รอการพิจารณา
ไว้ 4 มาตรา และมีสมาชิกสนช.ขอแปรญัตติ
8 มาตรา และขอเพิ่มอีก 1 มาตรา

สนช.โหวตฉลุยร่างปช.

ที่รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.... ต่อจากวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดย
อภิปรายในวาระ 2 รัชมาตรา และมีมติใน
วาระ 3 ด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบ 197 ต่อ 1
เสียง งดออกเสียง 7 คน

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนเมื่อผ่านความเห็นชอบ
ของ สนช.แล้ว จะต้องส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว
ไปยังป.ป.ช. และคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อพิจารณาว่าการแก้ไข
เนื้อหาของ สนช.ขัดต่อเจตนารมณ์หรือไม่
ก่อนตั้ง กมธ.ร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างป.ป.ช.
กรธ. และสนช. แต่หากทั้งป.ป.ช.และ กรธ.
ไม่เสนอให้ประธาน สนช.ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย
จะมีผลให้ร่างพ.ร.บ.ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขคือ การตัด
มาตรา 37/1 ออกไปทั้งหมด

ขณะที่มาตรา 178 บัญญัติว่า “ให้ประธาน
ป.ป.ช.และกรรมการป.ป.ช. ซึ่งดำรงตำแหน่ง
อยู่ในวันก่อนที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระตามที่กำหนดในพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ป.ป.ช. 2542 หรือพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา
19 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 19 (3) ในส่วนที่
เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 และ

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (1) และ 18 มิให้นำมาใช้บังคับ” ซึ่งเป็นการกำหนดให้ประธานและกรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามกฎหมาย ซึ่งที่ประชุม สนช.มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 157 ต่อ 26 งออกเสียง 29 คน

กรธ.ผินค้ำปมให้ปช.อยู่ต่อ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ในส่วนของ การดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ของป.ป.ช. ทางกรธ. คงไม่ไปโต้แย้งเพราะมีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า ให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญมาตรา 273 ที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระ เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่สนช.เป็นผู้เห็นชอบ แม้จะมีการยกเรื่องการเขียนยกเว้นในเรื่องลักษณะต้องห้าม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยวินิจฉัยก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็นเรื่องเดียวกันตามอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตรา 273 สำหรับประเด็นอื่นๆ ในร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีอะไรขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ต้องรอให้มีการประชุมกรธ.อีกครั้งหลังช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ จึงจะสามารถตอบได้มีอะไรขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่

รายงานข่าวจาก กรธ. เปิดเผยว่า หากกรธ. โต้แย้งไป อาจเกิดประเด็นทำให้องค์กรศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กรตัวเอง เนื่องจากในครั้งที่สนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็แก้ไขให้ศาลรัฐธรรมนูญที่คุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป และถึงคราวต้องวินิจฉัยคุณสมบัติของป.ป.ช. ก็จะเกิดประเด็นหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะสนช. ได้เขียนยกเว้นใน

เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามที่ไม่มีใครทำกัน อีกทั้งยังเป็นการทำลายสถาบันป.ป.ช.แม้ในสายตาสังคมไปมากกว่านี้อีกด้วย

ม็อบปิดตบอนาคตการเมือง

ที่อุทยานประวัติศาสตร์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกฯและแกนนำกลุ่มม็อบมิมาให้สัมภาษณ์หลังนำคณะผู้นำท้องถิ่นเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกรณีข้อเสนอให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรค ว่า ได้พูดเรื่องดังกล่าวกับนาย กฯเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ต้องการคำตอบจาก นาย กฯ เพราะเมื่อข้อเสนอที่ต้องการให้เกิดความปรองดองแต่พอพูดไปแล้วกลับมีทั้ง หอก คบ ทั้งหมดและเข้า จึงไม่คิดใจที่จะพูดเรื่องนี้ต่อ ขอให้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันใหม่ ส่วนทิศทางการเมืองต่อไปของกลุ่มม็อบมิให้ขณะนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไร เพราะไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด พี่น้องแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างยังไม่ได้พูดคุย อาจดูเหมือนเราประมาทไปหน่อยด้วย ส่วนโอกาสที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ยังไม่ได้คิด

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะกลับไปพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ยังไม่รู้จะตอบอย่างไร ยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ ทั้งนักการเมืองและการเลือกตั้งต่างๆ ผมยังไม่รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอม” เมื่อถามย้ำว่าในอนาคตหากมีพรรคทหารและพรรคประชารัฐเกิดขึ้นกลุ่มม็อบมิมีโอกาสจะเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “คงยังต้องดูปัจจัยต่างๆว่าเป็นอย่างไร”

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การเมืองไทยภายใต้กติกาใหม่จะสามารถเดินต่อไปได้หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ถ้าบอกว่าไม่มีทางเดินต่อไปก็จะถูกโจมตีอีก เอาเป็นว่าตนไม่ทราบ